



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

เพ็งบิณกัลับจากปาเกีา
บ่าวยโคะวิด
เสืบชีวิตการณไฟ

ไทยคิคอีก12๐-คาย2
ที่ปรึกษาซีฟิตบักย
กัถัวัระคับบักยกทีน
ป.ลัณเอาณิคคนโกหก
สทวัฐสุณเสืบแซงจีน
ไวรัสมรณะ “โควิด-19” คร่าชีวิต
ที่ปรึกษาทางการเงินของซีพี “พากพม
วัลลิสุต” หนึ่งนัฟุอยู่เบ็องหลังคัส
ช้อกัจการเทสโก้โลดัส ★ มีค่อนำ 6



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ปกปิดข้อมูล หนุ่ม 57 ปีเพราะโควิดคาร์ลไทม์ประวัติ กลับจากปากีสถานแล้วเดินทางโดยรถไฟกลับราชิวาส แต่ไปไม่ถึงบ้าน รพท.ต้องสั่งกักตัวพนักงานรถไฟ รวม 18 คนเชื้อไวรัสเดินทางเข้ามาไม่หยุดทั่วโลกติดเชื้อ โควิดแล้วกว่า 873,000 คน คาสตสหรัฐฯเสียชีวิตกว่า 1 แสนคน ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำยูเอ็นเผยไวรัส ร้ายเท่าสงครามโลก

แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ยังอยู่ในช่วงกำลังควบคุมได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในทุกโรงพยาบาลที่ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ก็ยังระดมกำลังและความสามารถ ช่วยรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอันตราย จนหายป่วย กลับบ้านได้แล้วหลายสิบราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในวันที่ 1 เม.ย. อยู่ที่ 120 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตเป็น 12 ราย

★ เว้นระยะห่างนวัตกรรมแบบบ้านๆ

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้ไม่มีการประชุม ศบค. แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯ และ รมว.กลาโหม ติดตามสถาน-

เพ็ญบินกลับ ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ที่อังกฤษ หลังกลับจากยกทีมไปเจรจาธุรกิจจาก แคนผู้ติดเชื้อป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทั่งเสียชีวิต ส่วน ผู้บริหารคนอื่นกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน และสัมผัสใกล้ชิดชิด เข้ากักตัวเองตามมาตรการควบคุม โรคของกระทรวงสาธารณสุข 14 วัน ศบค.แถลงพบ ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 120 ราย ยอดเสียชีวิต 12 ราย เตือน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ก็ต้องป้องกันให้หนัก เว้นระยะห่างคนในบ้านเช่นกัน หลังพบการแพร่เชื้อ ใกล้ชิดระดับ 1 ต่อ 8 ตำรวจอาจจริงจังโทษหนักคนทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กองปราบฯเอาผิดคนติดโควิด-19



ข่าวประจำวันพลุห้สบัติที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

การเฝ้าตลอดเวลา พร้อมทั้งได้ขอบคุณประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ประยุกต์การทำงาน ป้องกันด้วยการเว้นระยะห่างต่อกัน ถือเป็นนวัตกรรมแบบบ้านๆ เพื่อความปลอดภัย

★ ติดเชื้อเพิ่ม 120 ราย ตายอีก 2 ศพ
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก มียอดสะสม 856,910 ราย เสียชีวิต 42,107 ราย สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120 ราย ยอดสะสมรวม 1,771 ราย ในจำนวนนี้ป่วยหนัก 23 ราย โดยผู้ป่วยใหม่ 120 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 51 ราย มาจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน กลุ่มที่สอง 39 ราย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยัน กลุ่มที่สาม 30 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมสะสม 12 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายที่ ๒ เป็นเพศชายอายุ 79 ปีอาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรคประจำตัวเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มีประวัติเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 7 มี.ค. มีอาการป่วยวันที่ 20 มี.ค. เข้ารักษาวันที่ 23 มี.ค. อาการไม่ดีขึ้น มารักษาอีกครั้งในวันที่ 28 มี.ค. และเสียชีวิตวันที่ 31 มี.ค. ส่วนรายที่ 12 เป็นชายอายุ 58 ปี อาชีพนักธุรกิจมาจากประเทศอังกฤษถึงไทยวันที่ 15 มี.ค. เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนและเสียชีวิตวันที่ 31 มี.ค.

กระทรวงสาธารณสุขประสานกับโรงพยาบาลเอกชน ดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลและหาสาเหตุต่อไป

★ อึ้ง...กทม.เสี่ยงแพร่เชื้อ 1 ต่อ 3 คน
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จะเห็นว่าปริมาณผู้ติดเชื้อยังพุ่งขึ้น แม้จะคิดว่าเมื่อวันที่ 30-31 มี.ค. แต่ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ตัวเลขยังเป็นระดับร้อยละผู้ป่วยรายใหม่มีอยู่ในกทม. 48 ราย สมุทรปราการ 23 ราย ภูเก็ต 11 ราย ผู้ป่วยสะสมอยู่ใน กทม. 850 ราย นนทบุรี 104 ราย ถือว่ายังกระจุกตัวอยู่จากการประเมินผู้ป่วยใน กทม. จะแพร่เชื้อไปยังเขตล้อมได้ 1 ต่อ 3 คน น่ากังวลมากๆ ถ้าไม่ยอมให้ตัวเลขทวีคูณ ทุกคนต้องช่วยกัน อีกตัวเลขที่น่ากังวลคือ แม้ประชาชนจะหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วยการอยู่บ้าน แต่จำนวนการติดเชื้อในบ้านไม่ลดลง จึงต้องเพิ่มมาตรการต่อตัวเอง บ้านไหนมีสมาชิกมากกว่า 1 คนถือว่าเสี่ยง ต้องยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างต่อบุคคลในบ้าน 2 เมตร ซึ่งต้องทำทุกวัน

★ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ผลหรือไม่ดูผู้ป่วย
 โฆษก ศบค. กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม 1 เดือนที่ผ่านมาเรามีการแพร่ระบาดไปยังจังหวัดต่างๆ อยู่ในภาวะวิกฤตจึงต้องประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะนี้ประกาศใช้มาได้ยังไม่ถึงสัปดาห์ ตัวเลขยังไม่สะท้อนมาตรการดังกล่าวสิ่งที่สะท้อนคือตัวเลขในปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้า เชื่อว่าน่าจะลดลง แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้น จึงต้องเข้มขันยิ่งกว่านี้ เป้าหมายความร่วมมือจากประชาชนต้องมากกว่า 90%

★ วอนไม่มีอาการอย่ามาตรวจ
 เมื่อถามว่ากระแสข่าวต่างๆ ที่ออกมาเหมือนประชาชนรู้สึกว่าคุณค่าตัวเลขของ ศส. อาจน้อยกว่าความเป็นจริง นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตัวเลขที่เรารายงานยืนยันว่าเป็นตัวเลขที่แท้จริงเกิดขึ้นจริง ยอมรับว่าช่วงแรกๆ เครื่องมือไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ ต้องใช้ถึงสองแล็บยืนยันผลตรวจ แต่ขณะนี้เชี่ยวชาญพอสมควร กรมปศุสัตว์ รวมถึงบางจังหวัดตรวจได้วันละหมื่นราย ส่วนใหญ่ที่มาตรวจคือคนปกติที่ตื่นตระหนก ผลตรวจเป็นลบเจอผู้ป่วยยืนยันจริงแค่ 400 กว่าคน ตรงนี้สะท้อนจากผลสำรวจที่บอกว่าประชาชนมีความเครียดมากขึ้น จึงกังวลใจแล้วมาตรวจแต่ทรัพยากรเรามีจำกัด ถ้าเข้มแรงดีขอไม่ต้องมาตรวจแต่หากใครมีอาการอย่างเด่นชัดให้ส่วนหน้าติดตาม รวมถึงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยขอให้มาตรวจ พบว่าประชาชนติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 มากขึ้น บางรายรับฟังข่าวสารวันละ 5 ชั่วโมง เป็นเรื่องดีที่จะทำให้ประชาชนระมัดระวังมากขึ้น

☆ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เพ็ญบินกลับ ☆ ต่อจากหน้า ๘

★ เด็ก AFS จ่อกลับจากอเมริกา

นายเจ็ดเกียรติ อัครถาวร อธิบดีกรมสวนนันทน และโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ (AFS) กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ทยอยกลับมาแล้วเนื่องจากโครงการได้ยกเลิกไปตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาด ยังเหลือกลุ่มใหญ่ที่สหรัฐฯได้หรือกับ AFS ทยอยนำนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย คาดว่าจะเดินทางกลับมาได้ทั้งหมดในเดือน เม.ย. เมื่อกลับมาจะต้องผ่านการคัดกรอง มีหนังสือรับรองจากสถานทูต ใบรับรองแพทย์ให้สามารถขึ้นเครื่องบินได้ตามมาตรการในรายละเอียด ขอให้รอดูติดตาม

★ ให้กักตัวเด็กที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวเสริมว่า ช่วงเช้าวันที่ ๒ เม.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับเรื่องมีเห็นว่าหากใช้โมเดลเดียวกับนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลเป็นกลุ่มจะสะดวกในการดูแลความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และนักเรียน เมื่อมาถึงให้ส่งไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี และพื้นที่ของกองทัพอากาศที่กำแพงแสน จ.นครปฐม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

★ อาจจرحคนทำผิดด้วยโทษหนัก

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กล่าวในการแถลงข่าววันนี้ จากชาติปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4-5 วันที่ผ่านมาพบว่า ยังมีประชาชนบางส่วนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ และกฎหมาย มีหลายกรณีที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ ไม่เว้นระยะห่าง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ และกฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ และกฎหมาย อาจต้องโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำคุกและปรับ

★ เตือนแล้วไม่ฟังดำเนินคดีทันที

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บางจังหวัด เช่น นครปฐม ที่ห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. เป็นการขอความร่วมมือประชาชน

ยกเลิกกลุ่มที่จำเป็น เช่น การขนส่งสินค้า การขนส่งเวชภัณฑ์ ทำได้ ส่วนประชาชนทั่วไปเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบ เพราะเป็นเวลากลางคืน คนปกติจะอยู่บ้าน ถ้าทำงานอยู่พัก ช่วงเช้าเดินทางได้ ส่วนด้านคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะนี้มี 409 แห่ง และยังมีด่านเคลื่อนที่เร็วความจุต่างๆ จะแนะนำประชาชนให้ทำตามมาตรการ หากเตือนแล้วไม่ฟังต้องดำเนินคดี

★ เข้มตรวจเหตุร้ายป้องกันอาชญากรรม

พล.ต.ท.ปิยะยังกล่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ด้วยว่า จากการตรวจด่านคัดกรอง 12 ด้าน พื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบบุคคลเข้าข่ายเสี่ยงประมาณ 10 คน ส่วนใหญ่จะพบกลุ่มเสี่ยงตามด่านตรวจในต่างจังหวัด จะมีการเพิ่มด่านตรวจที่สถานีขนส่งทั้งสายเหนือ สายใต้ สายอีสาน และสถานีรถไฟ รวมทั้งให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มชุดเคลื่อนที่เร็วแนะนำประชาชนในการป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อนี้เข้มข้นมากขึ้น และเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราป้องกันเหตุอาชญากรรม เน้นช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากมีการข่มขืนพบบุคคลบางกลุ่มอาศัยจังหวะเข้าเต็มประชาชน อาทิ มั่วสุมเสพยา จัดปาร์ตี้ และก่อเหตุชิงทรัพย์

★ กองปราบฯเอาผิดปิดปิดข้อมูล

ด้าน พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตต์ ผบ.เปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ถูกกักตัวปิดข้อมูลในช่วงวิกฤติโควิด-19 ว่า ผู้ที่ปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทางการแพทย์ จนทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และต้องถูกกักตัวโดยไม่จำเป็นทั้งที่บุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นมากในสถานการณ์ปัจจุบัน เบื้องต้นได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.มนตรี เทศขัน รอง ผบ.ป. ไปศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบคำสั่งต่างๆ และคำสั่งสอน ว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดหรือไม่ หากพบว่าผิดให้แจ้งข้อหาดำเนินคดีทันที

★ โควิดพราก "พากพุม" ที่ปรึกษาเงินซีพี

สำหรับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายที่ 12 ตามที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงนั้น คือ นายพากพุม วัลลิสฐ์ ที่ปรึกษาทางการเงินของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง คัดกรองซื้อกิจการเทสโก้ โลตัสในประเทศไทย และมาเลเซีย ของบริษัทในเครือซีพี ที่ได้มีการตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ.ซีพีออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF และชนะการประมูลซื้อกิจการมาได้มูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท โดยได้มีการจัดการประมูลที่ประเทศอังกฤษเมื่อต้นเดือน มี.ค. ทั้งนี้ นายพากพุมเสียชีวิตหลังจากกลับจากไปร่วมประชุมประมูลซื้อเทสโก้ โลตัส ที่อังกฤษ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า บรรดาผู้บริหารใน

เครือซีพี ที่ได้ทำงานใกล้ชิดและร่วมเดินทางไปกับ นายพากพุม ในการทำดีลดังกล่าว ได้มีการกักตัวตามข้อแนะนำการปฏิบัติตัวของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว และพากันไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่มียารายงานว่ามีบุคคลใดติดเชื้อเหมือนนายพากพุมหรือไม่

★ โลงศพ.เรือนจำไม่เคยเข้าแดนขัง

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายกติดโควิด-19 ว่า กรมควบคุมโรคได้ส่งทีมสอบสวนโรคไปในพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. เบื้องต้นพบว่าผู้ติดเชื้อยังไม่เคยเข้าไปภายในแดนขัง ทำให้ก่อนข้างสนามจะไม่เจอคนขังนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่ามีการติดเชื้อจากแหล่งใด และค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนำมากักตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปภายในคุก จะมีการรายงานการสอบสวนโรคในเร็วนี้ อย่างไรก็ตาม เรื่องป้องกันโควิด-19 ในเรือนจำนั้น ทางกรมราชทัณฑ์เตรียมตัวมาดีแล้ว และมีการพูดคุยกับกรมควบคุมโรคเพื่อป้องกันคนทำงานและผู้ต้องขัง

★ หน่วยงานรัฐลดจกจุดเน้น

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้ป่วยยังไม่ลดลง จึงที่กระทรวงสาธารณสุขอยากได้คือให้ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงต่ำกว่าหลัก 100 หลัก 10 จนถึงไม่พบจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เลย สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยทำยังไม่ได้ผล และยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือ เนื่องจากทำให้บุคลากรอยู่ที่บ้าน น่าจะไม่ได้รับความร่วมมือเต็มที่เพราะแม้แต่รถขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟที่อาจมีผู้ขับขาน มีคนใช้บริการจำนวนมาก คนยังออกจากบ้าน เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐเองที่พบว่ายังมีการมาทำงานจำนวนมาก สะท้อนได้จากการที่อาคารจอดรถในสถานที่ราชการนั้นยังมีรถจอดกันแน่นจอดกันซ้อนกัน

★ จวกรนอกคนไม่รับป่วยโควิดอาการน้อย

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีพร.เอกชนไม่รับรักษา ผู้ที่ผลตรวจพบติดโรคโควิด-19 มีอาการน้อยไว้ในโรงพยาบาล นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นข้อตกลงกันมานานแล้วว่า โรงพยาบาลเอกชนต้องรับผู้ป่วยไว้ดูแล ถ้าจะส่งต่อก็ต้องประสานส่งต่อไม่ใช่ให้กลับบ้าน หรือมาตรวจแล้วให้ไปรอฟังผลที่บ้าน ถ้าแบบนั้นมีให้แจ้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปดำเนินการ เพราะคู่กันมานานมากแล้ว โดยแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อของกรมการแพทย์ จะให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยจะต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลก่อน 2-7 วัน จากนั้นแพทย์จะประเมิน



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

หากไม่มีอาการรุนแรงก็จะย้ายผู้ป่วยไปอยู่หอพักหรือโรงแรมที่จัดไว้ในการดูแลผู้ป่วยจนครบ 14 วัน หากหายดีก็จะให้กลับบ้าน

★ เร่งหาสาเหตุชายดับบนรถไฟ

เมื่อถามถึงกรณีชายเสียชีวิต 1 ราย บนรถไฟ กรุงเทพ-สุโขทัย-ลก ว่า โรคโควิด-19 ทำให้เกิดอาการเฉียบพลันได้หรือไม่ นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า เรื่องนี้ยังต้องมีการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน เพราะผู้ป่วยมีโรคประจำตัว แต่โรคโควิด-19 อาจจะมีส่วนได้ ต้องรอผลการสอบสวน ส่วนกรณีต่างประเทศมีการระบุว่าเชื้อมีการแพร่กระจายทางอากาศเพราะมีผู้ป่วยพร้อมกันจำนวนมากนั้น ยังยืนยันว่าการแพร่เชื้อยังเป็นการแพร่ทางละอองฝอย น้ำลายเหมือนเดิม แต่การที่พบผู้ป่วยพร้อมกันจำนวนมากแบบนั้น เรียกว่าเป็นการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน คิดเพราะอยู่รวมกันจำนวนมาก

★ ทบ.เผยทหารหญิงติดเชื้อจากสามี

ในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พล.อ.ฉัตรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (สมก.ทบ.) เปิดเผยถึงกรณีนายทหารยศ ร.อ.หญิงสังกัดกรมสารบรรณ ทหารบกติดเชื้อโควิด-19 ว่า จากการสอบสวนโรคพบติดเชื้อจากสามี ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งพร้อมกับสามีแล้ว พร้อมส่งกักตัวผู้ใกล้ชิด 14 วัน ขณะนี้กองทัพมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม ๒ ราย รักษาตัวอยู่ใน รพ. 9 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย 4 เป็นกำลังพลในพื้นที่ กทม.ทั้งหมด ส่วนที่ดูอาการอยู่ใน รพ.มี 15 ราย กักตัวที่บ้านพัก 14 วัน 170 ราย สำหรับ พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.

★ จันท.สทภ.ย.ย.ติดเพิ่มอีก

อีกด้านวันเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นายวิษณุ วิษยภูมิ รองอธิบดี ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวในการประชุมนี้ว่า ได้รับรายงานจากสทภ.ย.ย. ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ว่ามีเจ้าหน้าที่ของสทภ.ย.ย. ออมทรัพย์ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้หยุดงานไปตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. ทั้งนี้ กระทรวงจะดำเนินการควบคุมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งติดตามกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่เคยติดต่อกับประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง

★ เฝ้าระวังเรือนจำนครนายก

ขณะที่ พ.ต.อ.ฉัตรศักดิ์ เสกดิษฐ์ อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวชี้แจงถึงเรื่องผู้บัญชาการเรือนจำนครนายกติดเชื้อโควิด-19 ว่า เรือนจำจังหวัดนครนายก

มีผู้ต้องขังทั้งหมด 988 คน เจ้าหน้าที่อีก 49 คน เรืองผู้บัญชาการเรือนจำติดเชื้อโควิด-19 มอบหมายให้นพ.วีระกิตติ ใหญ่ปริพรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ไปประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ชักประวัติผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรองเก็บตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังโดยด่วน พร้อมแจ้งกักตัวคนใกล้ชิดแล้ว ขณะนี้มีผู้ต้องขังติดเชื้อภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเพียง 2 ราย คือผู้ต้องขังชายติดเชื้อโควิด-19 ที่ราชบุรี และ ผบ.เรือนจำจังหวัดนครนายก ซึ่งได้ย้ายออกไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลภายนอกทั้งหมดแล้ว

★ กักตัว จันท.เรือนจำ 18 คน

ส่วนที่ จ.นครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ รอง ผวจ.นครนายก พ.ศ.อ.กล้าหาญ โชคพิพัฒน์-ไพบุลย์ ผกก.ต.ม.เมืองนครนายก นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พ.พร้อมอาวุธ มาประจำที่หน้าเรือนจำจังหวัดนครนายก สั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ป้องกันเหตุวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นหลังพบว่า นพ.บุญมี วิบูลย์จักรี ผบ.เรือนจำนครนายกติดเชื้อโควิด-19 และถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่บำราศนราดูร กรุงเทพฯ ต่อมา นพ.วีระกิตติ ใหญ่ปริพรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เดินทางมาติดตามสถานการณ์ พร้อมสั่งทำความสะอาดเรือนจำเพื่อฆ่าเชื้อ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี มาตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ใกล้ชิดกับ นพ.บุญมี รวม 18 คน นำตัวไปกักดูอาการที่ศูนย์ฝึกอบรมสุลาเคียน และที่พักรอมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ 8 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก เป็นเวลา 14 วัน

★ ชาย 57 ติดโควิดตายการรถไฟ

สำหรับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตบนขบวนรถไฟวันเดียวกัน นพ.สุริเยศ คุณะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า มีชายอายุ 57 ปี เสียชีวิตบนรถไฟ ขบวนด่วนพิเศษ เลขที่ 37 กรุงเทพ-สุโขทัย-ลก เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ใกล้สถานีรถไฟทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และตรวจสอบสวนคดีหลังพบติดเชื้อโควิด-19 ถือเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 18 ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจพบประวัติพบป่วยเป็นโรคเบาหวาน เดินทางกลับมาจากป่าสักสถาน โดยมีใบรับรองแพทย์ เมื่อลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ การตรวจคัดกรองไม่พบมีไข้ จากนั้นเดินทางไปสถานีรถไฟบางซื่อขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางกลับจ.นครราชสีมา โดยนั่งรถโบกี้ที่ 4 เลขที่นั่ง 28 เมื่อถึงสถานีบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เริ่มมีอาการป่วย กระทั่งมาเสียชีวิตการรถไฟที่ทับสะแกแล้ว ส่วนมีผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ติดผู้ตาย 19 คน แจ้งรายชื่อทั้งไปยัง สสจ. นครราชสีมาเพื่อให้ไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัด

รวมทั้งแจ้งพนักงานการรถไฟที่ใกล้ติดกับผู้ตายให้ไปตรวจคัดกรองตามระบบแล้ว

★ รพท.สั่งกักตัวพนักงาน

นายสุภากร อินทรชม ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ตายเพราะโควิด-19 บนรถไฟขบวนกรุงเทพ-สุโขทัย-ลก ได้แก่ พนักงานรถนอน พนักงานขายตั๋วสถานีบางซื่อ และตำรวจรถไฟเข้าสู่อารกักตัว 14 วัน และรอผลตรวจรวมทั้งสั่งให้นารถไปขบวนดังกล่าวกับเครื่องนอนและอุปกรณ์ ที่สัมผัสกับตัวผู้ป่วยไปพ่นยาฆ่าเชื้อและอบยาฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ระหว่างเดินทางผู้ตายเริ่มมีอาการป่วยและอาเจียนเจ้าหน้าที่บนรถไฟตรวจวัดไข้พบอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียสพร้อมแนะนำให้พักการเดินทาง แต่ผู้ตายยืนยันว่าจะเดินทางต่อเมื่อถึงเขต อ.ทับสะแก ผู้ตายเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ล้มลงและเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยกู้ภัยและแพทย์ รพ.ทับสะแก มารับศพ

★ ปิดสถานีสิ่งวัยโควิด 1 สพ

ที่ จ.ปัตตานี พบผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 รวม 1 ราย อายุ 77 ปี อยู่ในพื้นที่ ด.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่กลับมาจากร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย ผู้ตายมีโรคประจำตัวคือ เบาหวานชั้นรุนแรง ไขมันสูง ไขมันสูง ปอดอักเสบเรื้อรัง และปฏิเสธการใส่ท่อช่วยหายใจมาตั้งแต่แรก เป็นไข้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. ไปรักษาที่ รพ.ยะรัง ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.ปัตตานี จนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 เม.ย. นับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของปัตตานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประกอบพิธีฝังศพที่สุสาน ด.ยะรัง ตามหลักศาสนาและตามหลักศาสนาอิสลาม โดยห้ามญาติสัมผัสหรือจูบศพเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมของ จ.ปัตตานี ยังคงอยู่ที่ 44 ราย

★ กระบี่พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย

พ.ต.ท.ม.ล.กิตติ ประดิษฐ์ ผวจ.กระบี่เปิดเผยว่า สำหรับ จ.กระบี่ มีผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวมเป็น 10 ราย รายแรกเป็นหญิงชาวฝรั่งเศส อายุ 24 ปี ตรวจพบการติดเชื้อในพื้นที่ อ.เกาะลันตา อีกรายเป็นหญิงไทย อายุ 28 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อมาจาก จ.ภูเก็ต นอกจากนี้มีผู้ป่วยรอดูอาการ 15 ราย รอดวงเชื้อ 17 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 212 ราย ส่วนของการสกัดกั้นการเดินทางของประชาชนเตรียมพิจารณาปิดทางเข้าออกเกาะที่ เกาะลันตา ต้องรอผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กระบี่ รวมถึงดูสถานการณ์ 1-2 วัน ว่าการระบาดเชื้อไวรัสจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่

★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เพิ่งบินกลับ ☆ ต่อจากหน้า 10

★ เขมรผลักดันคนไทยกลับ

ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อรัญประเทศ บริเวณจุดคัดกรองหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าราชอาณาจักร ด่าน อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายณัฐวัช นาคพุดสุขสันต์ รอง ผวจ.สระแก้ว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มารับคนไทยที่ตกค้างอยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชา เป็นวันที่ 2 จำนวน 400 คน เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและคัดกรองโรคอย่างเข้มข้น ก่อนส่งตัวไปกักตัว 14 วันตามสถานที่ต่างๆ นายณัฐวัชเผยว่า ทางการกัมพูชา ได้ผลักดันคนไทยที่ตกค้างอยู่ในฝั่งปอยเปตเป็นวันที่ 2 รวมกว่า 800 คน ที่เหลือคาดว่าภายใน 2-3 วัน จะเดินทางกลับได้หมดทุกคน สำหรับการเปิดรับคนไทยกลับประเทศครั้งนี้เป็นการอนุโลมเปิดช่องทางพิเศษเท่านั้น เพราะด่านพรมแดนคลองลึกประกาศปิดด่านตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.

★ ไม่ใช่เคอร์ฟิวแค่ขอความร่วมมือ

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ไปตรวจด่านควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หน้าบึงปดท. ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นายสุจินต์กล่าวว่า กรณีที่มีหนังสือประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ ห้ามออกนอกเขตสถานตั้งแต่วันที่ 23.00-05.00 น. มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ทำให้ผู้ที่ได้รับทราบข่าวสารเข้าใจ สับสนว่าเป็นคำสั่งเคอร์ฟิวแท้จริงแล้วเป็นเพียงประกาศขอความร่วมมือไม่ให้ออกจากบ้านยามวิกาลเท่านั้น ยังไม่ได้มีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการนี้ หากประชาชนยังไม่ปฏิบัติตาม ต่อไปอาจมีการพิจารณาเพิ่มบทลงโทษเพราะระงับวันเมื่ออยู่บ้าน จ.นนทบุรี เข้มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

★ พบ 17 ผู้โดยสารขาเข้ามีไข้

ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้โดยสาร ประจำวันที่ ๒ มี.ค.ว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 1,26 คน จาก 59 เที่ยวบินระหว่างประเทศ พบมีผู้โดยสารคนไทยที่มาจากเกาหลี 121 คน ส่วนผู้โดยสารคนไทยมาจากรัสเซีย 8 คน จากอังกฤษ 1 คน จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8 คน รวม 17 คน มีไข้ระหว่างเดินทาง จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจผลตรวจไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเฝ้าดูอาการ 14 วันและผู้โดยสารขาออกไม่มีรายใดเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

★ กิ่ง เพาเวอร์ปิดร้านชั่วคราว

ด้านบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากจำนวนผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกมีจำนวนลดน้อยลงมาก ส่งผลให้ร้านค้าต่างๆ ที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารทยอยปิดร้านลงชั่วคราว โดยเฉพาะร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีของกิ่ง เพาเวอร์ ได้ปิดการจำหน่ายสินค้าภายในสนามบินเป็นการชั่วคราว โดยให้พนักงานทยอยเก็บของออกสต็อกสินค้าพร้อมกันขึ้นป้ายขอภัยในความไม่สะดวก

★ อนุมัติซื้อหน้ากาก N95-ชุด PPE

พ.ศ. โสภณเมธธนา ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนจำนวน 660 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวนอย่างละ 400,000 ชิ้น/ชุด จากประเทศจีนเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากการผลิตในประเทศไทย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จีนเป็นแหล่งใหญ่ที่สามารถจัดหาให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยจะขนส่งทางเครื่องบินจำนวน 150,000 ชิ้น/ชุด ภายในสัปดาห์นี้ และขนส่งมาทางเรือเพิ่มอีก 250,000 ชิ้น/ชุด ใน 2-3 สัปดาห์หน้า

★ แด่ว-ณัฐพรให้ 8 ล้านช่วยสู้โควิด

ส่วนการบริหารการเงินช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีพระเอกนางเอกคนดังระดับแถวหน้าของวงการบันเทิง อาทิ ณเดชน์ คูกิมิยะ และ สละ สตรีชัยภักดิ์ จากกันรวมแล้วหลายสิบล้านบาท วันเดียวกัน นางเอกสาวคนดัง แด่ว-ณัฐพร เตมียะริช โสภณเมธธนา แด่วกล่าวว่า ได้รับจากเงิน 8 ล้านบาท สมทบทุนในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ยต่างๆ ให้กับ ๒ โรงพยาบาล ที่กำลังต่อสู้กับโควิด-19 พร้อมระบุข้อความว่า ขอเป็นอีกหมื่นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์คนเก่งของพวกเขาทุกท่าน ซึ่งตัวได้บริจาคให้มูลนิธิและโรงพยาบาลรวมทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ 1. moonlithi bhu จำนวน 300,000 บาท 2. โรงพยาบาลชลบุรี 300,000 บาท 3. โรงพยาบาลนครพิงค์ 300,000 บาท 4. โรงพยาบาลสวรรค์พิทยธิประสงค์ 300,000 บาท 5. กองทุน covid-19 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 300,000 บาท 6. มูลนิธิรามาริบัติ จำนวน 300,000 บาท 7. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (พ.จุฬา สะพานบุญ) 300,000 บาท 8. ศิริราชมูลนิธิ 300,000 บาท 9. มูลนิธิครอบครัวข่าว 150,000 บาท 10. ชื่อ KN95 mask 300,000 บาท 11. ชื่อ PPE Suit 150,000 บาท

★ แจกหน้ากากฯ คนไทยในเช็กทางปม.

ด้านคนไทยในต่างประเทศ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เปิดเผยว่า สาธารณรัฐเช็กประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. มีกำหนด 30 วัน หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรก และประกาศปิดร้านอาหาร ร้านค้า ยกเว้นร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้าน จำกัดการสัญจรของประชาชน ยกเว้นการเดินทางไปที่ทำงาน สถานพยาบาล ซื้ออาหาร ยา อาหาร ไปรษณีย์ ปิ่นปักผม ให้ประชาชนสวมใส่

หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งในและนอกอาคาร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้ติดต่อกับคนไทยทราบว่าขาดแคลนหน้ากากอนามัย จึงสั่งซื้อจากหน่วยงานหญิงกลางที่กรุงเทพฯ และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้คนไทยในเช็กที่ลงทะเบียนขอมาเพื่อให้มีหน้ากากฯ ใส่กัน

★ ช่วยคนไทยกลับจากเช็ก 15 คน

นางอุรีรัชต์ยังเปิดเผยถึงการช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศว่า มีคนไทยลงทะเบียนไว้กับสถานทูตเมื่อเดือน มี.ค. จำนวน 528 คน มีนักศึกษาไทยไปเรียนอีก 20 คน หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานทูตติดต่อกับกลุ่มคนไทยและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำการเตรียมตัวกลับประเทศ จัดทำรายชื่อแพทย์ในกรุงปรากและเมืองอื่นๆ ที่จะตรวจและออกใบรับรองให้พร้อมแจ้งกำหนดการบินของสายการบินต่างๆ ให้ทราบว่ามิใช่สายการบินใดยังบินอยู่และช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศแล้ว 15 คน ส่วนพนักงานคนไทยที่ถูกเลิกจ้างและไม่ได้ค่าแรงช่วงปิดร้าน สถานทูตได้แนะนำให้เจรจากับนายจ้างตามกฎหมายแรงงานสาธารณรัฐเช็ก หากตกลงไม่ได้ทางสถานทูตจะเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนแผนการอพยพนั้นได้เตรียมไว้แล้ว พร้อมแจ้งให้คนไทยทราบแล้วว่า จะต้องเดินทางไปจุดใด เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

★ มะกันตายอื้อ-แซงจีน

ส่วนการระบาคของไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ สถาบันการแพทย์จอห์นส์ฮอปกินส์ รายงานยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯพุ่งแซงจีนอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 4,055 คน เป็นการเสียชีวิตทำสถิติในวันเดียว 865 คน ส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 188,800 คน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียวกันกว่า 20,000 คน และยังคงพบเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐฯ เสียชีวิตจากไวรัสฯ รวม 1 คน เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ติดเชื้ออีกประมาณ 80 คน

★ ทรัมป์วอนเสียสละ

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตือนชาวอเมริกันให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการเป็นเวลาอีก 30 วัน ขอให้ผู้ที่อยู่ที่พักอาศัย ถ้าป่วยให้ปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ หลีกเลี่ยงเข้าร้านอาหารหรือบาร์ ใช้บริการส่งของหรือซื้ออาหารกลับบ้าน ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัดเพราะเป็นเรื่องความเป็นความตาย และใน 2 สัปดาห์หน้าชาวอเมริกันต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัส แต่ถึงเวลาที่เรตต้องยอมเสียสละ

★ ประเมินยอดดับอื้อ

นายทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่า คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร ถ้าประชาชนจะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่สาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่กาฯ ไม่มีให้ใช้ผ้าพันคอพันปิดปากแทนได้ และว่าไม่ควรเปรียบเทียบไวรัสโควิด-19 กับไข้หวัดประจำฤดู เพราะอันตรายกว่า ส่วนคร.แอนโทนี เฟาซี หัวหน้าทีมรับมือสถานการณ์ไวรัสฯ ของทำเนียบขาว เผยว่า จากการประเมินสถานการณ์เชื่อว่าจะมีชาวอเมริกันเสียชีวิตประมาณ 100,000-240,000 คนในกรณีปฏิบัติตามมาตรการ



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

รักษาระยะห่างทางสังคม แต่ถ้าไม่เชื่อฟังอาจมี ผู้เสียชีวิตสูงมากกว่า 1.5-2.2 ล้านคน

★ แคลิฟอร์เนียเคลียร์คูก

สำนักงานต้นตอสถานรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศ ปลดปล่อยนักโทษ 3,500 คนจากเรือนจำ หลังเสียง การแพร่ระบาดในคุก ผู้ที่เข้าข่ายได้รับปล่อยตัว ต้องเป็นนักโทษคดีที่ไม่เกี่ยวข้องความรุนแรงมีโทษ จำคุกน้อยกว่า 30 วัน หรือเหลือโทษไม่ถึง 60 วัน หลังพบการแพร่ระบาดของไวรัสในเรือนจำนคร นิวออร์ก มีนักโทษและเจ้าหน้าที่ติดเชื้อมากกว่า 320 คนภายใน 2 สัปดาห์ ส่วนสถานกักกันเยาวชน ทั่วประเทศยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นกัน

★ เรือรบวนช่วย

ผู้บัญชาการเรือรบทุกเครื่องบินพลังงาน นิวเคลียร์ "บูเอสเอส ซีไอเคอร์ รุสเวลต์" ซึ่งขณะนี้ จอดอยู่ที่ประเทศกวม แถบมหาสมุทรแปซิฟิก วน ทางการสหรัฐฯช่วยเหลือควมหลังพบไวรัสโควิด-19 ระบาดบนเรือจนควบคุมยากแต่ไม่ระบุสถานการณ์ แน่ชัด ด้านสื่อสหรัฐฯระบุว่า มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คนจากลูกเรือทั้งหมด 4,000 นาย

★ ผู้ตีพบเด็ก 13 ปีติด

อังกฤษพบผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดในประเทศ เป็น ค.ช.วัย 13 ปี ถูกตรวจพบการติดเชื้อเมื่อวันที่ 27 มี.ค. เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้านี้ที่ 30 มี.ค. ยอด ผู้เสียชีวิตทั่วอังกฤษมีมากกว่า 1,700 คน หลังมี ผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันเดียว 381 คน ยอดติดเชื้อทั่ว ประเทศเพิ่มเป็นมากกว่า 25,000 คนท่ามกลางการ ขาดแคลนชุดตรวจไวรัส

★ สเปนดับรองแค่อิตาลี

ส่วนสเปน พบผู้เสียชีวิตเพิ่มภายใน 24 ชม. ที่ผ่านมามากเป็นสถิติ 864 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิต รวมมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอิตาลี แล้ว โดยอยู่ที่ 9,053 คน ส่วนผู้ติดเชื้อทะลุ 102,136 คน ส่วนอิตาลี มีติดเชื้อ 105,792 คน ผู้เสียชีวิต 12,428 คน เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อ 72,914 คน เสียชีวิต 793 คน ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 52,128 คน เสียชีวิต 3,523 คน อังกฤษมีผู้ติดเชื้อ 25,150 คน เสียชีวิต 1,789 คน

★ อิหร่านไม่ฟื้น

ทางการชาดูตอาระเบียที่มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 1,563 คน เสียชีวิต 10 คน เรียกร้องให้ชาวมุสลิม ทั่วโลกที่มีแผนเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ และเมดินา ช่วงเดือน ก.ค.และ ส.ค.นี้ให้ชะลอแผน เดินทางออกไปก่อนเพราะยังมีความไม่แน่นอนของ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่วน อิหร่านพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 3,036 คน ผู้ติดเชื้อ 47,593 คน



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

★ เริ่มนับไม่มีอาการคนหน้ากากส่งออก

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ประกาศว่าจะเริ่มรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการป่วย หลังเกิดการแพร่ระบาดให้เปิดเผย ห่วงคนเหล่านี้ทำให้เกิดการระบาดในประเทศขึ้นอีก โดยยอดผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการในจีนขณะนี้ อยู่ที่ 1,8๘7 คน แต่ทั้งหมดนี้จะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ จนกว่าจะแสดงอาการป่วยชัดเจน และทางการจีนยังหามาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าส่งออกที่เป็นเครื่องมือแพทย์ หลังหลายชาติยุโรปร้องเรียนว่าชุดตรวจไวรัสและหน้ากากอนามัยของจีนไม่ได้มาตรฐาน ด้านทีมนักวิจัยจีน สหรัฐฯ และอังกฤษ เผยแพร่รายงานในวารสารการแพทย์อังกฤษระบุว่า ถ้าจีนไม่ปิดเมืองอยู่ันและระงับการสัญจร ผู้ติดเชื้อเฉพาะในอยู่ันอาจสูงกว่า 7๐๐,๐๐๐ คน

★ อ่องกงเจอแมวดูติดเชื้อ

อ่องกง เขตปกครองพิเศษของจีน พบแมวดูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเจ้าของ โดยตรวจพบเชื้อในช่องปาก จมูก และทวารหนักของแมว ถือเป็นสัตว์เลี้ยงตัวที่ ๓ ถูกตรวจพบว่าได้รับไวรัสจากเจ้าของที่ติดเชื้อในอ่องกง หลังพบสุนัข 2 ตัวติดเชื้อก่อนหน้านั้นและมี ตัวเสียชีวิตแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสัตว์เลี้ยงแพร่เชื้อสู่คนได้ ด้านเบลเยียม

พบแมวตัวแรกติดเชื้อจากเจ้าของ แมวมีอาการหายใจลำบากคล้ายกับอาการในคน

★ เด็กหญิงอิเหนา 11 ขวบดับ

การระบาดในภูมิภาคอาเซียน มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 142 คน ในรอบ 24 ชม.หลังทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 2,908 คนหรือมากที่สุด ในอาเซียน ส่วนผู้เสียชีวิตมี 45 คน ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อ 2,811 คน เสียชีวิต 96 คน อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,677 คน เสียชีวิต 157 คน รวมทั้ง ด.ญ.วัย 11 ขวบ ผู้ป่วยไข้เลือดออกมาก่อนแล้วก่อนติดเชื้อและเสียชีวิต

★ WHO ช่วยโสมแดง

องค์การอนามัยโลก (WHO) จะส่งความช่วยเหลือมูลค่า 9๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ (ประมาณ 29.4 ล้านบาท) แม้เกาหลีเหนือไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้แต่รายเดียวท่ามกลางข้อสงสัยของนานาชาติว่าไม่น่าเป็นไปได้ ส่วนเกาหลีใต้ซึ่งเป็น 1 ในหลายประเทศได้รับการยอมรับว่าควบคุมการระบาดได้ดีแต่ยังพบผู้ติดเชื้อรายวันและยังพบแหล่งระบาดกลุ่มใหม่จากโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในกรุงโซล ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 9,887 คน เสียชีวิต 165 คน

★ ไวรัสร้ายเท่าสงครามโลก

นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เผยว่า การแพร่ระบาดของ

ของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อคนทั้งโลกกระทบต่อทั้งสันติภาพและเศรษฐกิจในระดับที่ไม่มีเหตุการณ์ใดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเทียบได้และมีโอกาสที่ประเทศต่างๆเกิดความไร้เสถียรภาพ วนเวียนและขัดแย้งภายในขยายวงกว้างนั้น ยูเอ็นจึงเชื่อว่าการระบาดครั้งนี้ถือเป็นวิกฤติที่หายากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกว่า 80 ปีก่อน

★ ติดเชื้อทั่วโลกเกือบ 9 แสน

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกใน 203 ประเทศหรือดินแดน อยู่ที่ 878,541 คน ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 48,294 คน รักษาหายแล้ว 184,937 คน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน สหรัฐฯ อิตาลี สเปน จีน เยอรมนี และฝรั่งเศส

★ ดีเอสไอติดเชื้อจากทำเนียบ 1 ราย

เวลา 2๐.๐๐ น. นายไครยฤทธิ์ เตมทิวังค์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รพ. อธิปัตติเอสไอ เผยว่า ได้รับรายงานว่า พนักงานสอบสวน 1 ราย ของสำนักเลขาธิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงสั่งการเร่งตรวจสอบผู้ที่มีประวัติร่วมงานหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย คาดมีประมาณ 1๐๐ คน กักตัวทำงานอยู่บ้าน 14 วัน และในวันที่ 2 เม.ย. ประสานหน่วยงาน

สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมาพบนายทำเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรองที่ประตูทางเข้า-ออกอาคารด้วย

สำหรับ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ติดเชื้อโควิดนั้น เดินทางมาทำหน้าที่ประสานงานที่ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (สยค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยปฏิบัติงานเป็นเวลา ๐8.๐๐-17.๐๐ น. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. มีการประชุมและคลุกคลีกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ด้วย

★ ตม.8 เข้มจุดคัดกรองปทุมฯ

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.8 พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบก.ตม.8 พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ชันดี โสภก.ด่านตม.จ.ปทุมธานี ตรวจเข้มจุดคัดกรองและให้บริการประชาชน ที่บริเวณคลอง 6 ถนนรังสิต-นครนายก (ขาออก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีนายพิษณุ ประภาชนานันท์ นอ.ธัญบุรี ร่วมกำลังเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองบริการประชาชนฯ คลอง 6 อำเภอธัญบุรี ให้การต้อนรับก่อนพล.ต.อาชยน มอนแจล แอลกอฮอลล์ ทำความสะอาด หน้ากากใส (เฟซชิลด์) ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤติครั้งนี้



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒

รพ.ราชวิถี แยกห้องคัดกรอง

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยใหม่หรือกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มารับการตรวจในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลจำนวนมากล่าสุด มูลนิธิเอสซีจี ได้มาสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมและส่งมอบให้โรงพยาบาลราชวิถีเป็นแห่งแรก มีการติดตั้งแยกออกจากตัวอาคารโรงพยาบาล ช่วยป้องกันการติดเชื้อให้กับทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งยังสร้างความปลอดภัยกับผู้ป่วยอื่นๆ ได้อีกด้วย

ด้านนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี กล่าวว่า ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจ โดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป ส่วนผู้ป่วยจะอยู่ในห้องที่ป้องกันไม่ให้มีอากาศที่กระจายออกไปภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์.

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ช็อกกทม.ติดเชื้อสูง3เท่า
'อศว.'สั่งปิดทุกร้าน
รวมเขเว่นเที่ยงคืนยันตีห้า-สวนสาธารณะห้ามวิ่ง
ตร.เข้มฟันพวกแหกกฎแอบม้าสูม-แวน-จัดปาร์ตี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่
รพ. รับมือสถานการณ์ "โควิด-19" กทม. ยกกระดับ ใช้น้ำแรง สกัด
ไวรัสระยะ ออกคำสั่ง "ปิดร้านค้า-ร้านสะดวกซื้อ-รถเข็นที่ขายเกิน
4 ชั่วโมง" ตั้งแต่เที่ยงคืน-ตี 5 มีผลทันที พร้อมงด ♦ อ่านต่อหน้า 9

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ติดเชื้อ

□ ต่อจากหน้า 1

ค่าเช่าแฟลตลาดในสังกัด 10 แห่ง ปิดสวนสาธารณะทั่วกรุง “อัสวิน” ย้ำ ไม่ประกาศติดเชื้อ “โควิด-19” เพิ่ม 120 ราย สั่งเวทย์อีก 2 ศพ หนึ่งในนั้นเป็นนักธุรกิจเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ชื่อ กรุงเทพฯ อัคราแพร์ เชื้อสูง 8 เท่า สธ.ไม่ปลื้ม ยอดตัวเลขป่วยเพิ่มยังสูงเกินร้อย ดร.ชู่ ฟันโทษหนัก พวกแหกกฎเหล็ก ชาวบ้านผวาหนัก ผลตรวจชัด ชายชาวโก-ลก นราธิวาส 57 ปี กลับจากปากีสถาน ดอยบรณไฟที่ประจวบฯ ติด “โควิด-19” เร่งตามผู้โดยสารร่วมขบวน-พนักงาน รพท.-มูลนิธิ คัดกรองโรควุ่น

สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงน่าวิตก ทำให้รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อใช้ควบคุมการแพร่ระบาดทั่วราชอาณาจักร มีผลประกาศใช้ในวันที่ 26 มี.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย.

○ พระราชทานเครื่องมือแพทย์

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหาร รพ. เป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานให้แก่ 2 รพ. ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 รพ. และ 3 เครื่อง ซึ่งเครื่องช่วยหายใจนี้ เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volumecontrol เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ ยังความปลื้มปิติในพระมหา

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อทั้ง 2 รพ. เป็นอย่างมาก

○ ไทยติดเชื้อเพิ่ม 120 คน

เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลก 856,910 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 32,297 ราย ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 177,141 ราย เสียชีวิต 42,107 คน ขณะที่สหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยติดเชื้อมากเป็นอันดับ 1 คือ 187,340 ราย เสียชีวิต 3,860 ราย รองลงมาคืออิตาลี มีผู้ป่วย 105,792 ราย เสียชีวิต 12,428 ราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 35 โดยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,771 คน ผู้ที่ได้รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 342 คน เสียชีวิต 2 ราย รวมสะสมเป็น 12 ราย

○ สั่งเวทย์ “โควิด” อีก 2 ศพ

ผู้เสียชีวิตรายที่ 1 เป็นเพศชาย อายุ 79 ปี อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและไตวายเรื้อรัง มีประวัติเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา และมีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 อายุ 58 ปี เป็นนักธุรกิจ เริ่มมีอาการป่วยขณะที่อยู่ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 15 มี.ค. ได้เข้ารับการรักษาใน รพ.เอกชน กระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 31 มี.ค.

○ ช็อก ทม.ติดเชื้อ 3 เท่า

“สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 120 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยและสถานที่ที่มีผู้

ป่วย เช่น สนามมวย กลุ่มผู้ป่วยอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ และ จ.สมุทรปราการ อีกทั้งช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดยังมีจำนวนมาก ส่วนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ พบผู้ป่วย 850 คน และยังมีบุคคลใกล้ชิดที่อาจไปสัมผัสแพร่เชื้อได้ โดยมีอัตราการติดเชื้อได้เพิ่ม 3 เท่า ขณะที่มี 13 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครพนม พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อ่างทองเจริญบุคคาลหาร ลำพูน เพชรบุรี อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และสุพรรณบุรี ที่ไม่เคยพบผู้ป่วยแล้วพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งในช่วงวันที่ 25-31 มี.ค. ส่วนใหญ่มาจากสถานบันเทิง และกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดูแลควบคุมคนกลุ่มนี้ให้” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

○ ขอร่วมมือ 90% ลดโรคได้

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สำหรับภาพรวมในรอบ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสหรัฐ และปากีสถาน ส่วนในประเทศไทย 1 เดือนที่ผ่านมาเราอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยระยะเวลาการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อมาเพิ่มขึ้นและกระจายทั่วประเทศในช่วงสิ้นเดือน มี.ค. ทั้งนี้หลังการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ครบ 1 สัปดาห์ในวันที่ 2 เม.ย. ตัวเลขหลังจากนี้จะเป็นตัวเลขที่เกิดจากการทำงานของพวกเขาทุกคนและความร่วมมือของประชาชน ซึ่งเราคาดว่าจะลดลง ดังนั้น ท่านต้องเข้มมากกว่านี้ ต้องให้ความร่วมมือ 90 เปอร์เซ็นต์ จึงจะได้ผล แต่ถ้าน้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ไม่มีทางได้ผล ส่วนที่มีข้อสังเกตว่าการณรงค์ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อแต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง แสดงว่าถึงจะอยู่บ้านแต่ก็ยังไม่เพิ่มระยะห่างของคนในบ้านก็ยังมีโอกาสเสี่ยง

○ ฟันโทษหนักแหกมาตรการ

ด้าน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนัก

เตลิวีฬ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

งานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กล่าวว่ 4-5 วันที่ผ่าน มาพบว่ามีประชาชนบางส่วนฝ่าฝืนไปสวม ล้วงสังสรรค์ เล่นการพนัน เด็กแว้น ปาร์ตี้ฮอ ลีลักษณะนี้ถือว่ากระทำความผิด แต่ผิดกฎหมาย หลายบท ทั้ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงการกักคนสินค้า ชายหาก่อนนาย เกินราคา ยืนยันว่าเป็นความผิดรุนแรง ผ.น.ตร. ให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด เร่งรัดดำเนินคดี และสั่งฟ้องทุกข้อหา เสนอให้รับของกลาง ให้ ลงโทษสถานหนักไม่ต้องรอลงอาญา ขณะที่ นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงและกำชับให้บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะเป็นการซ้ำเติม ความเดือดร้อนประชาชน

○ **ไม่ปลื้มป่วยวันละ 100 ราย**
 นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรม ควบคุมโรค กล่าวว่ยังไม่พอใจกับสถานการณ์ การระบาดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ การที่ยังมีตัวเลข ผู้ป่วยวันละ 100 กว่าราย ถ้ามว่จะพอใจได้ อย่างไร เราอยากงจะอยตัวเลขกลับไปเหมือน กับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยมี ตัวเลขผู้ป่วยต่ำกว่า 100 รายต่อวัน ถ้าเป็นไปได้ อยากให้กลับไปยังอยู่เพียงหลัก 10 หรือไม่มี เลข ปัญหาคือวันนี้ที่ภาครัฐขอให้คนหยุดมี กิจกรรมทางสังคม ขอให้หยุดทำงานอยู่ที่บ้าน แล้วหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วม มือน้อยลงแล้วไหน ทำกันก็เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง ปรากฏว่ตื่นเช้ามารดก็ยังคิดเหมือนเดิม รก เบล็ด รถโดยสารสาธารณะคนยังโหนรถกันแน่น หน่วยงานต่าง ๆ มีการรองรับเรื่องน้ำกแก่ไหน เราขอให้ทุกคนช่วยกันอย่างสมัครใจแล้วทำไม ต้องให้คนมาบังคับ

○ **ปิดร้านค้า-ร้านสะดวกซื้อ**
 ที่ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานินทร์พรดี ศาสตร์ว่าการ กทม. 2 ดินแดง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่ เชิญคณะกรรมการทั้ง 26 คน มา ร่วมหารือในรายละเอียดเพิ่มหรือลดข้อกำหนด ต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดศูนย์บริการ โทรศัพทที่มีมือถือและร้านซ่อมมือถือ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึง ผวจ. ให้ พิจารณาเปิดศูนย์บริการโทรศัพทที่มีมือถือเพื่อ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่น้องประชาชน กรณ์โทรศัพทที่เสียหรือซิมพังแต่ภายหลังที่ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่ ไม่ควรอนุญาต ให้เปิดศูนย์บริการและร้านซ่อมโทรศัพทที่มีมือถือ พร้อมสั่งให้ร้านสะดวกซื้อและร้านขายอาหาร ริมทาง รถเข็นต่าง ๆ ปิดทำการตั้งแต่เวลา 24.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป โดยช่วงเย็นวันนี้เตรียม ออกประกาศฉบับที่ 5

○ **ไม่ประกาศเคอร์ฟิว กทม.**
 พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวยืนยันว่จะไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวอย่างแน่นอน เพราะไม่ ใช่อำนาจของ กทม. แต่เป็นของรัฐบาลตาม อำนาจใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งในประกาศแต่ละ จังหวัดที่ออกมา ไม่ใช่การเคอร์ฟิวแต่เป็น การขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ออกจาก บ้านตามเวลาที่กำหนด หรือออกจากบ้านให้ น้อยที่สุด

○ **งดค่าเช่าแผงตลาด 10 แห่ง**
 เวลา 14.00 น. ที่ สบค. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงถึงการให้บริการ งานทะเบียนของ กทม. ว่ของค้ให้บริการงาน ทะเบียนทั้งหมด ยกเว้น 5 ประเภท การแจ้ง เกิด-ตาย การตรวจคัดสำเนาทะเบียนราษฎร ตรวจคัดสำเนาทะเบียนบัตรประชาชน จด ทะเบียนสมรส และจดทะเบียนหย่า ซึ่งหากมี กรณ์เร่งด่วนสำเนางานเขตจะพิจารณาเป็นกรณี ไป ส่วนผู้ที่บัตรประชาชนหมดอายุ กระทรวง มหาดไทยอนุญาตให้ใช้บัตรเก่าไปก่อนจนถึง วันที่ 31 ก.ค. ส่วนผู้ที่บัตรหายให้ไปคัดสำเนา บัตรเก่าได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านมาใช้ก่อน สำหรับการเยียวยาตลาดภายใต้การดูแลของ กทม. จะยกเว้นค่าเช่าแผง ห้องสุขา และที่จอดรถ ทั้ง 10 แห่ง เช่น ตลาดเมืองมีน ตลาดธนบุรี ตลาดเทวราช ตลาดประชาชนเวรศน์ 1 ตลาด หนองจอก ตลาดบางกะปิ ตลาดพระวงเวียน เล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดสิงหา และตลาด ราษฎร์บูรณะ ตั้งเดือน มี.ค. จนกว่าสถานการณ์ กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ตลาดนัดจตุจักร กทม. จะทำหนังสือไปถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อขอยกเว้นค่าเช่า เป็นเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ย.

○ **ปิดสวนสาธารณะทั่วกรุง**
 ร.ต.อ.พงศกร กล่าวอีกว่ ส่วนกำหนด เวลาเปิด-ปิดสถานที่เพิ่มเติม ได้มีประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ โดยจะมีออกประกาศ ฉบับที่ 5 เรื่องการควบคุมเวลาเปิด-ปิดตั้งแต่ เวลา 05.01-24.00 น. คือร้านสะดวกซื้อ คือ เซเว่นฯ แฟมิลี่มาร์ท หรือร้านลักษณะเดียวกัน เช่น ร้านโชห่วย ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งในและ นอกห้าง 2.ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งเป็น ใบคู่หา รถเข็น และแผงลอย ให้ปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 05.01-24.00 น. เช่นกัน โดยใน ช่วงที่ปิดร้านในเวลาดังกล่าวขอให้ไปทำความ สะอาดอย่างเคร่งครัดทุกจุดสุกลักษณะ นอกจาก นี้ สวนสาธารณะทั้งของรัฐและเอกชนที่ผ่าน มาอนุโลม แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น บางแห่ง ใช้เป็นที่รวมตัวกันทำกิจกรรมใกล้ชิดกัน ดัง นั้น กทม. จึงขอปิดสวนสาธารณะไม่วันแม้ แต่ในคอนโดฯ ชุมชนและหมู่บ้าน หรือเอกชน ซึ่งประกาศทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. ถึงวันที่ 30 เม.ย. ส่วนที่มีกระแสข่าวลือว่ ผู้ว่า กทม. มีประชุมเพื่อลือกดาวน กทม. นั้น ยืนยัน ว่ยังไม่ออกประกาศ

□ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ติดเชื้อ

□ ต่อจากหน้า ๑

○ ย้ำ ทก.4 ปิดด่านชายแดน

ที่ บก.ทพ. รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทพ.เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทพ.) เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย พล.อ.อภิรัชต์ได้ขอบเขตหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่ 1 ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) ที่ลี้ดน้ำยาล้างล้างปนเปื้อนและมือบรมพัฒนาการฉีดฆ่าเชื้อเน้นการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามที่ประชาชนร้องขอ ตลอดจนถึงขอให้มีการปฏิบัติในหน่วยของตนเองอย่างเข้มงวดด้วย ส่วนกองทัพบกที่ 4 ขอให้ปิดด่านเข้า-ออกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และขอให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังเพราะยังมีเส้นทางผ่านเข้า-ออกทางธรรมชาติอีกหลายช่องทาง

○ นางเอก“แก้ว”บริจาค 3 ล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเอกสาวชื่อดัง

แก้ว-ณัฐพร เตมีรักษ์ ได้บริจาคเงินให้กับ รพ.และมูลนิธิต่าง ๆ พร้อมซื้อหน้ากากอนามัย และชุดป้องกัน PPE เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท ได้แก่ Moolnithi BHU เป็นเงิน 3 แสนบาท รพ.ชลบุรี 3 แสนบาท รพ.นครพิงค์ 3 แสนบาท รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 3 แสนบาท รพ.วชิระภูเก็ต 3 แสนบาท รพ.มูลนิธิรามอินทรี 3 แสนบาท รพ.จุฬาฯ 3 แสนบาท ศิริราชมูลนิธิ 3 แสนบาท มูลนิธิครอบครัวข่าว 1.5 แสนบาท ทั้งยังซื้อหน้ากาก N95 เป็นเงิน 3 แสนบาท และชุด PPE อีก 1.5 แสนบาท เพื่อนำไปบริจาค

○ ปัดตานีติดเชื้อมีรายแรก

ที่ จ.ปัดตานี ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุ 77 ปี ชาว อ.ยะรัง เป็นผู้สัมผัสตัวลูกชายที่กลับมาจากร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย โดยผู้ตายประวัติมีโรคประจำตัว คือ เบาหวานชั้นรุนแรง ฤกษ์มโป่งพองปอดอักเสบเรื้อรังมานาน และปฏิเสธการใส่ท่อช่วยหายใจมาตั้งแต่แรก ช่วงมีอาการได้เข้าไปรักษาตัวที่ รพ.ยะรัง เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. ก่อนจะส่งต่อไปรักษาตัวที่ รพ.ปัดตานี และได้เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ที่ผ่านมาร การเสียชีวิตครั้งนี้ถือเป็นรายแรกของ จ.ปัดตานี และเป็นรายที่ 4 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีกักตัวอีก 52 ราย เพื่อตรวจโรค ขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมของ จ.ปัดตานียังคงอยู่ที่ 44 ราย

○ ชาวโก-ลก ตายติด “โควิด”

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรณีพบศพชาย

อายุ 57 ปี ชาว จ.นราธิวาส นอนเสียชีวิตบนพื้นทางเดินในโบสถ์ไฟฟ้าขบวนด่วนพิเศษ เลขที่ 37 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลพบุรี เมื่อกลางดึกวันที่ 31 มี.ค. นั้น ล่าสุด นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สมุทรสงคราม ยืนยันผลการตรวจพบว่าผู้ตายติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ตายเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ก่อนเสียชีวิตเป็นลมหมดสติระหว่างรถไฟฟ้ากำลังแล่นก่อนถึงสถานีรถไฟทับสะแกแต่ไม่มีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ตายเดินทางกลับมาจากประเทศปakistan ลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ มีตรวจคัดกรองแล้วไม่พบอาการไข้ จึงไปสถานีรถไฟบางซื่อ กรุงเทพฯ ซื้อตั๋วรถไฟเดินทางกลับ จ.นราธิวาส เพียงลำพัง ซึ่งภายหลังมีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ประจำขบวนได้ทำการตัดโบสถ์ไฟฟ้า 4 หมายเลข บนท.ป.1064 ไว้ที่สถานีทับสะแกพร้อมพันยาฆ่าเชื้อ ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาด้วย ช่วงแรกตั้งแต่สถานีบางซื่อ 19 คน ก่อนย้ายไปโบสถ์อื่น ขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อทั้ง 19 ราย ไปยัง สสจ.นราธิวาส เพื่อให้ไปรายงานตัวที่ รพ.ในจังหวัดรวมทั้งแจ้งพนักงานการรถไฟ 7-8 คน กักตัวเฝ้าระวังโรค ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน 1 ราย ที่ไปที่เกิดเหตุได้สั่งให้กักตัวหาเชื้อแล้ว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ต่างจังหวัดคุมเข้ม ยกระดับสกัดไวรัสโควิด-19

ขยายปิดร้านค้าถึง 30 เม.ย.
กทม.ประกาศงดใช้ยาแรง
สะดวกซื้อเปิดได้ถึง 24.00 น.

ไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 120 คน
ตายอีก 2 ห่วงติดเชื้อในครอบครัว
เข้มมาตรการเว้นระยะห่างในบ้าน 2
เมตร ซึ่งต้องเข้มงวดมากกว่านี้ ประชาชน
ต้องร่วมมือ 90% ถึงจะคุมระบาดได้ช่วง
สธ.เตรียมพร้อมดูแลนักเรียนเอเอฟเอส
กลับประเทศ ยึดโมเดลนร.กลับ
จากอิตาลีสกัดตัว ดร.ปูพันธ์โทษหนัก
พวกทำทนายพ.ร.ก. ขณะต่างจังหวัด

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10

▶ มอบหน้ากาก : นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มอบหน้ากาก
อนามัย จำนวน 80,000 ชิ้น ให้
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทน
ในการรับมอบ เพื่อใช้สำหรับการ
แจกจ่ายให้กับแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องอาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

ยกระดับคุมเข้ม สั่งเคอร์ฟิว ห้าม-ติหาอาทิ แม่ฮ่องสอน พิชัยโลก ส่วน อุบลฯ-สระแก้ว-โคราช-นครพนม-ตาก ขยายปิดร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการทุกประเภทถึงสิ้นเม.ย. ขณะ กทม.จัดยาแรง ผู้ว่าฯประกาศ ๓.5 ปิดร้านสะดวกซื้อ-โชห่วย ร้านอาหารข้างทาง เริ่มเที่ยงคืน ๒ เม.ย.-ติหาปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง ขยายปิดตลาด 10 แห่งในสังกัดร่วม ตร.ตั้งด่านคุมเข้มเดินทางผู้ว่าฯยังไม่ล็อกดาว์นกทม.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและร่ว.ก.ลาโหมติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา และขอบคุณประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐประยุคคการทำงานโดยใช้วินัยกรรมแบบบ้าน ๆ ให้มีระยะห่างก่อน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และ

ประชาชน

ติดเชื้อเพิ่ม120ตายอีก2

สำหรับประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 120 ราย ยอดสะสม 1,771 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 12 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 11 เป็นชายอายุ 79 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรคประจำตัวเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มีประวัติเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่มาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ป่วยวันที่ 20 มีนาคม เข้ารักษาวันที่ 23 มีนาคม อาการไม่ดีขึ้นและมารักษาอีกครั้งวันที่ 28 มีนาคม และเสียชีวิตวันที่ 31 มีนาคม ส่วนรายที่ 12 เป็นชายอายุ 58 ปี อาชีพนักธุรกิจ กลับมาจากประเทศอังกฤษ กลับไทยวันที่ 15 มีนาคม เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน และเสียชีวิตวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ไม่พอใจยอดติดเชื้อพุ่งทะลุร้อยรายวัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยใหม่ 120 รายนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 51 ราย มาจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน กลุ่มที่สอง 39 ราย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยัน และกลุ่มที่สาม 30 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุ จะเห็นว่าปริมาณยังพุ่งขึ้น แม้จะดีกว่าเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม แต่ไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะตัวเลขยังเป็นระดับร้อยกว่า

ป่วยกระจุกตัวกทม.850แพร่ได้1:3

ทั้งนี้ ผู้ป่วยใหม่วันนี้อยู่ใน กทม. 43 ราย สมุทรปราการ 23 ราย ภูเก็ต 11 ราย และผู้ป่วยสะสมอยู่ในกทม. 850 ราย นนทบุรี 104 ราย ถือว่ายังกระจุกตัว จากการประเมินผู้ป่วยในกทม.จะแพร่เชื้อไปยังคนแวดล้อมได้ 1 ต่อ 3 คน น่ากังวลมาก ๆ ถ้าไม่ยอมให้ตัวเลขทวีคูณทุกคนต้องช่วยกัน

เข้มมาตรการลดติดเชื้อในบ้านเว้นระยะ2ม.

“ตัวเลขที่น่ากังวลคือ แม้ประชาชนจะหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วยการอยู่บ้าน แต่ตัวเลขจำนวนติดเชื้อในบ้านไม่ลดลง จึงต้องเพิ่มมาตรการต่อตัวเอง บ้านไหนมีสมาชิกมากกว่า 1 คน ถือว่าเสี่ยง จึงต้องยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างต่อบุคคลในบ้าน 2 เมตร ต้องทำทุกวัน” นพ.ทวีศิลป์กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม 1 เดือนที่ผ่านมา เรามีการแพร่ระบาดไปจังหวัดต่างๆ ในภาวะวิกฤติจึงต้องประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้ประกาศใช้มาได้ไม่ถึงสัปดาห์ ตัวเลขยังไม่สะท้อนมาตรการดังกล่าว สิ่ง

จะสะท้อนคือ ตัวเลขปลายสัปดาห์หนึ่งถึงต้นสัปดาห์หน้า เชื่อว่าจะลดลง แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้น จึงต้องเข้มขึ้นอีกกว่านี้ เป้าหมายความร่วมมือจากประชาชนต้องมากกว่า 90%

หมอหญิงกำชับรับร.AFSกลับปท.

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กล่าวถึงกรณีการเดินทางกลับของนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ (เอเอฟเอส) ได้ประสานใกล้ชิดระหว่าง สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ที่นักเรียนในโครงการดังกล่าวทยอยกลับมาแล้ว เราหารือกับเอเอฟเอสในการทยอยนำนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย คาดว่าจะเดินทางกลับมาได้ทั้งหมดเดือนเมษายน กลับมาต้องผ่านการคัดกรอง มีหนังสือรับรองจากสถานทูต และใบรับรองแพทย์ให้ขึ้นเครื่องบินได้ ส่วนมาตรการในรายละเอียดขอให้อึดใจอดทน

ใช้โมเดลนร.อิตาลีกักตัว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวเสริมว่า ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร่ว.สาธารณสุข และปลัด สธ.กำชับเรื่องนี้ เห็นว่าหากใช้โมเดลเดียวกับนักเรียนไทยที่กลับมาจากอิตาลี ซึ่งกลับมาเป็นกลุ่ม จะสะดวกในการดูแล ปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่และนักเรียน เมื่อมาถึงให้ส่งไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี และพื้นที่ของกองทัพอากาศที่กำแพงแสน จ.นครปฐม

เตือนพวกแหกกฎเจอโทษหนัก

ขณะที่พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า จากการปฏิบัติงานตลอด 4-5 วันที่ผ่านมา พบยังมีประชาชนบางส่วนฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ และกฎหมาย มีหลายกรณีที่ไปร่วมดื่ม ดื่มสังสรรค์ เล่นการพนัน เด็กแว้น ปาร์ตี้ยา ลักขณะนี้ถือว่ากระทำความผิดตามกฎหมายหลายบท ทั้ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงกักคนสินค้า ขายน้ากากอนามัยเกินราคา ยืนยันว่าเป็นความผิดรุนแรง ผู้บัญชาการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ตำรวจแห่งชาติ (ผ.ตจ.) ให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด เร่งรัดดำเนินคดีและสั่งฟ้องทุกข้อหา เสนอให้รับของกลาง ให้ลงโทษสถานหนัก ไม่ต้องรอลงอาญา ขณะที่นายกฯ เป็นห่วงและกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพราะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนประชาชน

ส่วนกรณีมีการประกาศเคอร์ฟิวหลายจังหวัด เช่น นนทบุรี ห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. เป็นการขอความร่วมมือประชาชน ยกเว้นกลุ่มที่จำเป็น เช่น ขนส่งสินค้า เวชภัณฑ์ ทำให้ ส่วนประชาชนทั่วไป เชื่อว่าไม่กระทบ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวคนปกติจะอยู่บ้าน ถ้าทำงานอยู่ กทม. ช่วงเช้าเดินทางได้ ส่วนด่านคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะนี้มี 409 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีด่านเคลื่อนที่เร็วตามจุดต่างๆ ซึ่งจะแนะนำประชาชนให้ทำตามมาตรการ หากเดือนแล้วไม่ฟังก็ต้องดำเนินคดี

ปัตตานีสังเวทรายเรกติดจากลูกชาย

ขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายจังหวัดยังน่าเป็นห่วง พบทั้งผู้ติดเชื้อและมีเสียชีวิตเพิ่มรายวันอย่างต่อเนื่อง ปัตตานี ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ปัตตานี แจ้งว่า มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย อายุ 79 ปี เป็นผู้สัมผัสลูกชายที่กลับมาจากรวมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย โดยผู้ตายประวัติมีโรคประจำตัวคือ เบาหวานชั้นรุนแรง ไขมันโป่งพอง ปอดอักเสบเรื้อรังมานาน และปฏิเสธการใส่ท่อช่วยหายใจมาตั้งแต่แรก ช่วงมีอาการเข้าไปรักษาตัวที่รพ.พระรัง ทำการเก็บสารคัดหลั่งในปาก เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ก่อนส่งต่อไปรักษาตัวที่รพ.ปัตตานี และเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 1 เมษายน ที่รพ.ปัตตานี การเสียชีวิตครั้งนี้ถือเป็นรายแรกของ จ.ปัตตานี และเป็นรายที่ 4 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด ได้ตรวจเชื้ออีก 52 ราย ระหว่างกักตัว รอคอยผล ผู้ป่วยสะสมของปัตตานียังคงอยู่ที่ 44 ราย

ภูเก็ตยังพุ่งติดอีกจากสถานบันเทิง

คณะกรรมการโรคติดต่อจ.ภูเก็ต รายงานว่า ขณะนี้จ.ภูเก็ต มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 75 ราย เป็นรายใหม่ 6 ราย รักษาหายกลับบ้าน 15 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 60 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,092 ราย (รายใหม่ 53 ราย) โดยยังคง

รักษาพยาบาล 107 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 47 ราย กลับบ้านแล้ว 985 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 6 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคพบเพิ่มในวันนี้ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลาป่าตอง ทั้งหมดจึงขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ถึงแม้ยังไม่มีอาการป่วย ก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น

ผู้โดยสารดับบนรถไฟติดโควิด-19

นายสุภากร อินทรหมื่น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวถึงกรณีขบวนรถไฟ ขบวนที่ 37 กรุงเทพ-สุโขทัย-ลพบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้โดยสารเสียชีวิตบนขบวนรถต้องนำศพลงที่สถานีทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประสานแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว หรือเสียชีวิตจาโควิด-19 ล่าสุด ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตบนขบวนรถไฟจากกรุงเทพ-ปลายทางสุโขทัย-ลพบุรี ผลสรุปเกิดจากโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และพบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า ผู้เสียชีวิตมีเชื้อโควิด-19 แต่ต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

กักตัวจนท.-ตร.รถไฟ-คนร่วมทาง16คน

นายสุภากรกล่าวต่อว่า ผู้เสียชีวิตขึ้นรถไฟที่สถานีบางซื่อ ขณะที่เดินทางยังมีอาการปกติ แต่ระหว่างทางมีอาการไอ อาเจียน เมื่อถึงช่วงสถานีหัวหิน เจ้าหน้าที่ประจำรถไฟได้ประสานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาตรวจสอบ พบว่ามีอาการไอ และอาเจียนลดลง และตรวจวัดอุณหภูมิได้ที่ 36 องศาเซลเซียส จึงแนะนำให้ผู้เสียชีวิตลงพักรักษาตัวที่หัวหิน แต่ผู้เสียชีวิตต้องการเดินทางเมื่อถึงบริเวณสถานีทับสะแก ผู้โดยสารล้มลงและเสียชีวิตหน้าห้องน้ำ จึงให้ขบวนรถหยุดให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบ พบว่าผู้เสียชีวิต เดินทางมาจากปารีสสถานและมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในปารีสสถาน

ส่วนผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนดังกล่าว การรถไฟประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทับสะแก เรียกตัวมาตรวจสอบแล้ว โดยวัน

ดังกล่าวมีผู้โดยสารรวมผู้เสียชีวิต 16 คน และการรถไฟฯยังกักตัว พนักงานต้อนรับและตัวรถรถไฟแล้ว

พินิจโลกสั่งห้ามออกนอกบ้านรุ่ม-ตีห้า

อีกด้านหนึ่งหลายจังหวัดประกาศใช้มาตรการเข้มงวดขึ้น รวมถึงขยายเวลาปิดสถานบันเทิง ร้านอาหาร ร้านค้า เพื่อสกัดระบาดในพื้นที่ โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพินิจโลกใช้อำนาจตามความในมาตรา 22 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ออกประกาศ ขอความร่วมมือประชาชน งดการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ เวลา 23.00-05.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังพบว่จ.พินิจโลก มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยืนยันแล้ว 3 ราย และพบว่า มีกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ที่ได้รับเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังโรคอีกมากกว่า 1,651 ราย หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

เช่นเดียวกับ นายสุวงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 3) เนื่องด้วยจ.แม่ฮ่องสอน มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้างและการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดของโรค จังหวัดต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดในจังหวัด จึงมีคำสั่งห้ามให้ประชาชน เข้า-ออก พื้นที่ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. เว้นแต่ทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับการอนุญาต ให้ผู้อาศัยในจังหวัดห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 22.00 - 04.00 น. 3.ห้ามคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าพื้นที่เด็ดขาด ยกเว้น 3.1 ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนประกาศนี้ 3.2 เป็นผู้ที่นายกฯให้กรยกเว้น เป็นบุคคลในคณะทูตต่างประเทศ ผู้ที่มีสัญชาติไทยเดินทางมาจากกรุงเทพฯและจังหวัดในปริมณฑลหรือจังหวัดที่เสี่ยงให้รายงานตัวกับอส.หรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ทุกราย เพื่อกักตัว 14 วัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

นับจากวันที่รายงานตัว ให้ผู้ประกอบการ
โรงแรม ที่พักต่างๆ คัดกรองไข้ก่อนทุก
ครั้ง จัดทำทะเบียนคุมผู้บริการหากเป็นชาว
ต่างชาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทันที
หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ
ไม่เกิน 1 แสนบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป

อุบลฯ เข้มปิดปั๊ม-ผับ-ร้านอาหารต่ออีกเดือน
อีกด้านหนึ่ง นายสุชาติ วิฑูรย์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้บัญชา
เหตุการณ์โรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มี
หนังสือสั่งการให้สถานบันเทิง ผับ บาร์
แพสวนน้ำ หรือร้านอาหารที่จำหน่ายสุรา
ร้านเกมส์ ฟิตเนส นวดแผนโบราณ รวม
ทั้งคลินิกเสริมความงาม หรือที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งสั่งให้ปิดเค็ดขาดมาตั้งแต่
กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ให้ขยายเวลา
ปิดต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน สำหรับ
ร้านชาวดัม หาบเร่แผงลอยได้รุ่ง ที่สั่งให้
ปิดขยายเวลา 22.00 น.ก็ให้ขยายเวลาปิด
ต่อไปถึงวันที่ 30 เมษายน ส่วนปั๊มน้ำมัน
ปั๊มแก๊ส และมีภัตตาคารให้ปิดตั้งแต่
เวลา 22.00-05.00 น.เริ่มวันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 30 เมษายนเช่นกัน

ลำปางสั่งห้าม ขรก.เดินทางข้ามจว.
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำปาง ลงนามหนังสือด่วน
ที่สุด เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยใน
การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ถึงหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร องค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขอให้ข้าราชการ
พนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ใน
เขตจ.ลำปาง จดหรือชะลอการเดินทางข้าม
เขตพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน

สระแก้วปิดห้าง-จำกัดเวลาร้านสะดวกซื้อ
วันเดียวกับ จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์
สุวรรณสุรสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ลงนามคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 895/2563
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนป้องกันติดต่อไวรัส

โควิด-19 ฉบับที่ 8 สั่งการให้ห้างสรรพ
สินค้าและศูนย์การค้า ให้เปิดได้เฉพาะแผนก
ซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร
และให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำ
กลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ส่วนแผนกสินค้า
เบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต้องการดำรงชีวิต ธนาคาร
ผู้ถือที่เอ็ม ศูนย์บริการและจำหน่าย หรือ
ซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ปิด
ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน ทั้งนี้ คำสั่ง
ดังกล่าว ยังออกมาตรการให้ร้านสะดวกซื้อ
อาทิ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หรือร้านที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้เปิดบริการได้
เฉพาะช่วงเวลา 05.00-23.00 น. ตั้งแต
วันที่ 2-30 เมษายน

โคราชสั่งปิดสวนสาธารณะถึงสิ้นเม.ย.
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะ
กรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา มีคำสั่ง
ปิดสวนน้ำบึงดาหลวง เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่
ที่สุดในภาคอีสาน เนื้อที่กว่า 300 ไร่ เป็น
สถานที่ออกกำลังกายแหล่งใหญ่ที่สุดของ
จ.นครราชสีมา ในเขตค่ายสุรนารี ตั้งแต
วันที่ 1-30 เมษายน เนื่องจากยังมีประชาชน
จำนวนมากเดินทางไปออกกำลังกายบริเวณ
สวนน้ำบึงดาหลวง ทุกวัน มีโอกาสเสี่ยง
แพร่เชื้อ สำหรับ จ.นครราชสีมา พบผู้ติด
เชื้อโควิด-19 สะสม 15 ราย รอผลตรวจ
ยืนยัน 6 ราย

นครพนมขยายปิดผับ-จุดเสี่ยงอีก30วัน
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบผู้ป่วย
ติดเชื้อแล้ว 1 คน เป็นหญิงอายุ 63 ปี ใน
เขตอ.เมือง เบื้องต้นมีการควบคุมคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง ปิดหมู่บ้าน จดเข้า-ออก 14 วัน
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ขณะนี้อยู่ในช่วงควบคุม
เป็นวันที่ 5 ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
ในส่วนด่านชายแดน จุดผ่อนปรน
อำเภอชายแดน ยังปิดช่องทางต่อเนื่อง
เหลือเพียงด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน ที่อนุญาต
เฉพาะรถบรรทุกสินค้าข้ามแดน ล่าสุดมีคำสั่ง
เพิ่มเติมให้ขยายเวลาปิดสถานบริการกลุ่ม
สถานบันเทิง รวมถึงสถานบริการกลุ่มเสี่ยง
อีก 1 เดือน ถึงสิ้นเดือนเมษายน หลังปิด
มาช่วงแรก 14 วัน ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตาม
กฎหมาย ส่วนสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจาก
พบผู้ป่วย 1 คน ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่กลับจาก
ต่างประเทศ 103 คน มีบุคคลที่กลับมาจาก
กรุงเทพฯ เข้าระบบการคัดกรองกว่า 5,000

คน ที่ต้องเฝ้าดูอาการ 14 วัน
ตากเข้มยึดเวลาปิดสถานบริการถึงสิ้นเม.ย.
นายอรรถชัย สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออก
ประกาศคำสั่งฉบับที่ 8 มาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 ให้ขยายเวลาปิดสถาน
บริการและสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดชั่วคราว
ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ
ทั้งนี้ จ.ตาก พบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 2 คน
คนแรกของจังหวัดเป็นชาวต่างชาติ มาทำ
ธุรกิจในอ.แม่สอด รายที่ 2 เป็นชาวไทย
กลับจากสหรัฐมาอยู่บ้าน รักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลทั้ง 2 คน อาการทางกายดีขึ้น
แต่ต้องติดตามดูอาการ

กทม.ยกระดับปิดร้านสะดวกซื้อ
วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกม.)
เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการโรค
ติดต่อกรุงเทพมหานครว่า คณะกรรมการ
หาหรือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อหยุดการแพร่
กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยออกประกาศ
กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว
ฉบับที่ 5 มีรายละเอียดเพิ่มเติมคือ ให้ร้าน
ทุกร้านในกรุงเทพฯ รวมถึงร้านขายอาหาร
ข้างทาง ต้องปิดตั้งแต่เวลา 24.00-05.00 น.
ประกาศฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 2
เมษายนเป็นต้นไป และกทม.ยังร่วมกับ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตั้งด่านตรวจ
ทั่วกรุงเทพฯด้วย ในส่วนวินจักรยานยนต์
รับจ้าง รวมถึงคนส่งอาหารเดลิเวอรี่ของทุก
กิจการ พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า กทม.จะ
ออกข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตาม สำหรับ
ประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำเรื่อง
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือให้อนุญาตเปิดได้นั้น
คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้
เปิด ทั้งนี้ ผู้ว่าฯกม.ยืนยันว่าจะไม่ประกาศ
เคอร์ฟิว เพราะไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าฯกม.
แต่เป็นอำนาจของสคบ. การสั่งห้ามออก
นอกบ้านของหลายจังหวัด ไม่ใช่เคอร์ฟิว
แต่เป็นการขอความร่วมมือเท่านั้น

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ยกเว้นค่าเช่าแผง ห้องสุขาและที่จอดรถ ทั้ง 10 แห่ง เช่น ตลาดเมืองมื่น ตลาดชนบุรี ตลาดเทวราช ตลาดประชาชนเวนท์ 1 ตลาดหนองจอก ตลาดบางกะปิ ตลาดพระวังเวียนเล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดสิงหา และตลาดราษฎร์บูรณะ ตั้งเดือนมีนาคม จนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ตลาดนัดจตุจักร กทม.จะทำหนังสือไปถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อขอยกเว้นค่าเช่า 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน

คุมเข้มปิดเพิ่มร้านค้า24ชม.-สวนสาธารณะ
ร.ต.อ.พงศกรกล่าวอีกว่า ส่วนกำหนดเวลาเปิด-ปิดสถานที่เพิ่มเติม คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ออกประกาศฉบับที่ 5 เรื่องการควบคุมเวลาเปิด-ปิด ตั้งแต่เวลา 05.01-24.00 น. คือ ร้านสะดวกซื้อประเภท 7-11 แฟมิลี่มาร์ท หรือร้านลักษณะเดียวกัน เช่น ร้านโชห่วย ร้านของชำ และซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งในและนอกห้าง 2.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งที่อยู่ในคูหา ร้านรถเข็นและแผงลอย ให้เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.01-24.00 น. เช่นกัน โดยช่วงที่ปิดร้านดังกล่าวขอให้ทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ สวนสาธารณะทั้งของรัฐและเอกชนที่ผ่านมานูโลม แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น บางแห่งใช้เป็นที่รวมตัวกันทำกิจกรรมใกล้ชิดกัน ดังนั้น กทม.จึงขอปิดสวนสาธารณะ ไม่เว้นแม้แต่ในคอนโดฯ ชุมชนและหมู่บ้าน หรือเอกชน ซึ่งประกาศทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน

ยืนยันผู้ว่าฯกทม. ไม่สั่งล็อกดาวน์
“ทั้งนี้ กทม.เข้าใจมาตรการต่างๆ ประชาชนจะได้รับความไม่สะดวก แต่ขอให้เข้าใจว่าเราต้องลดการรวมตัวกันให้อยู่ที่บ้านมากขึ้น ขอให้คำนึงสัญญาณว่าเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด และทุกสถานที่ปิดเราจะประเมินตลอด หากหลักฐานทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น สถิติน้อยลงเราจะพิจารณาเปิดให้เร็วที่สุด ส่วนที่มีกระแสข่าวลือว่าผู้ว่าฯกทม.ประชุมเพื่อ ล็อกดาวน์กทม.นั้น ยืนยันว่ายังไม่ออกประกาศ กทม.ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ ถ้ามีประกาศออกมาต้องดูภาพใหญ่ของรัฐบาลด้วย” ร.ต.อ.พงศกร กล่าว

โควิด-19

งดให้บริการงานทะเบียนรปภ.

ต่อมาเวลา 13.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงถึงการให้บริการงานทะเบียนของกทม.เพื่อสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ของดให้บริการงานทะเบียนทั้งหมด ยกเว้น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.แจ้งเกิด-ตาย 2.ตรวจคัดสำเนาทะเบียนราษฎร 3.ตรวจคัดสำเนาทะเบียนบัตรประชาชน 4.จดทะเบียนสมรส และ 5.จดทะเบียนหย่า หากมีกรณีเร่งด่วนสำนักงานเขตจะพิจารณาเป็นกรณีไป ส่วนผู้ที่บัตรประชาชนหมดอายุ กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ใช้บัตรเก่าไปก่อนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ส่วนผู้ที่บัตรหายให้ไปคัดสำเนาบัตรเก่าได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านมาก่อน

เชี่ยวชาญ10ตลาดในสังกัดหลังสั่งปิด

โฆษก กทม.กล่าวต่อว่า ส่วนการเชี่ยวชาญตลาดภายใต้การดูแลของกทม. จะ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สั่งปิด 'สะดวกซื้อ-ร้านค้า' กทม. เทียงคิน-ตี 5

กวนชื่อซีพีป่วยดับ ทำเนียบบโดวิดอีก

รายที่ 2-กัก 100 ดีเอสไอ
ห้วงติดเชือกรุงฟ่ง 3 เท่า
'ศบค.' จี้ต้องอยู่บ้าน 90%
ยอดตาย 13 ป่วยเพิ่ม 120

'ศูนย์โควิด' วิตกราฟผู้ป่วยติดเชือกรุงฟ่งไม่หยุด 'ซีพี'
เศรัลฐณเสียมือดีล (อ่านต่อหน้า 6)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

ศบค.ชี้กราฟผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญญูอิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงรายงานประจำวันว่า นายกได้รับทราบรายงานจากทาง ศบค. โดยนายกได้ขอบคุณหลายๆภาคส่วน ได้เห็นภาพการทำงานของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนที่มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันโรค สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของโลกขณะนี้มีการเพิ่มระดับสีจากสีแดง เป็นสีแสดเหลืองแล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวม 856,910 ราย รายที่หนักมีจำนวน 32,297 ราย ที่ดีขึ้นและหายแล้วมี 177,141 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตรวม 42,107 ราย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 4,327 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทั่วโลกให้ความวิตกกังวล โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 โดยมีผู้ติดเชื้อรวม 187,340 ราย ตามมาด้วยอิตาลี สเปน และฝรั่งเศส

ไทยตายเพิ่มอีก 2-รวม 13

สำหรับประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 35 สถานการณ์ประเทศไทยวันนี้ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1,771 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 120 ราย เสียชีวิตรวม 13 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย คือ รายที่ 11 เป็นเพศชายอายุ 79 ปี อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน และไตวายเรื้อรัง มีประวัติการเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม เริ่มมีอาการป่วยในวันที่ 20 มีนาคม จากนั้นวันที่ 23 มีนาคม เริ่มเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัด แต่อาการไม่ดีขึ้น จนกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งโดยมีไข้สูงถึง 39.1 องศาเซลเซียสมีอาการทำให้มีอาการอื่นแทรกซ้อน เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว ปอดอักเสบ หมอจึงส่งต่อมาที่โรงพยาบาลจังหวัด เป็นที่น่าเสียดายที่ได้เสียชีวิตในวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา และรายที่ 12 เป็นชายอายุ 58 ปี (นายพาทพุม วัลลิสต นักธุรกิจ) มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ เริ่มมีอาการป่วยในวันที่ 12 มีนาคม มีไข้ ไอ มีเสมหะ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวันที่ 15 มีนาคม และเสียชีวิตในวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา

เดือนเข้ากทม.เสี่ยงติดเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า แนวโน้มกราฟพุ่งทะยานขึ้นไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะเพิ่มขึ้นวันละจำนวนหลักร้อย ในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการยืนยันก่อนหน้า เช่น ที่สนามมวย ที่สถานบันเทิง ฯลฯ 3-4 วันก็กราฟพุ่งขึ้นในทิศทางๆ บริเวณ กทม. และนนทบุรีดูเหมือนจะลดลง ขณะที่กราฟในต่างจังหวัดยังทรงๆ ขณะที่จุดสีแดงการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อในประเทศนั้น ยังคงกระจุกตัวอยู่

ใน กทม.และปริมณฑล โดย กทม.มีจำนวนมากถึง 850 ราย ดังนั้น คนที่เดินทางไปมาใน กทม. มีความเสี่ยงติดเชื้อทั้งสิ้น อัตราการแพร่เชื้อจะเพิ่มขึ้นจากนี้ 2-3 เท่า ขณะที่มี 13 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครพนม พัทลุงโลก พะเยา หนองคาย อำนาจเจริญ มุกดาหาร ลำพูน เพชรบุรี อุทัยธานี

แม้ยอดสอน อุตสาหกรรม และสุพรรณบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นในช่วงวันที่ 25-31 มีนาคม ส่วนใหญ่มาจากสถานบันเทิงและ กทม. เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดูแลควบคุมคนกลุ่มนี้ให้ดี

ชี้ต้องเข้มข้นมากกว่านี้จึงได้ผล

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า แม้มีการรณรงค์ให้อยู่บ้าน แต่ตัวเลขก็ไม่ได้ลดลง เพราะแม้ท่านจะอยู่บ้าน แต่ถ้าไม่เพิ่มระยะห่างกับบุคคลเกินกว่า 2 เมตร ตัวเลขก็ไม่ลดลง ขณะที่สถานการณ์หลังปิดสนามมวยตัวเลขลดลงเพราะมีการให้ความร่วมมือ ขณะที่มาตรการการกักตัวบุคคลที่กลับมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยงยังทำได้ไม่ดี และแม้จะปิดสถานที่รวมหรือลดปริมาณคนแล้ว กราฟก็ยังพุ่งสูงขึ้น แปลว่ามาตรการนี้ต้องเข้มข้น และต้องมาผูกคอกัน เนื่องจากยังไม่สามารถลดจำนวนลงได้ ทั้งนี้ สำหรับภาพ 1 เดือนมีนาคม ผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศฝั่งยุโรป มีอเมริกา และปากีสถานมาเพิ่มขึ้นในช่วงหลัง ส่วนในประเทศไทย 1 เดือนที่ผ่านมาเราอยู่ในภาวะวิกฤต ระยะเวลากการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อมากเพิ่มขึ้น และกระจายทั่วประเทศช่วงสิ้นเดือน หลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครบ 1 สัปดาห์ในวันที่ 2 เมษายน ตัวเลขหลังจากนี้จะเป็นตัวเลขเกิดจากการทำงานของทุกคน และความร่วมมือของประชาชนคาดว่าจะลดลง ดังนั้น ต้องเข้มข้นมากกว่านี้ ต้องได้รับความร่วมมือ 90% จึงจะได้ผล ถ้าน้อยกว่า 90% ไม่มีทางได้ผล

"ยืนยันว่าตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ชี้แจงเป็นตัวเลขที่แท้จริง และเกิดขึ้นจริง ในช่วงแรกการตรวจต้องใช้ถึงสองแล็บเพื่อยืนยันเชื้อ แต่ขณะนี้การตรวจมีความเชี่ยวชาญในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้วันละกว่า 10,000 เคส แต่ยังมีบางกลุ่มที่อาจจะตื่นตระหนกและไม่ตรวจ ผลก็อาจจะออกมาเป็นลบเราเสียเวลาทั้งบริษัทยา ดังนั้น ถ้าแข็งแรงแต่มีอาการตระหนกไม่ต้องไปตรวจ เพื่อให้เข้ารับการตรวจเพียงพอสำหรับคนที่มีอาการไอหรือสัมผัสมีอาการเล็กน้อยให้รีบมาตรวจ" โฆษก ศบค.กล่าว

กทม.สั่งปิดร้านค้าเที่ยงคืน-ตี 5

ที่ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

จากนั้น พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ที่ประชุมไม่เห็นด้วยในข้อเสนองานเปิดร้านหรือศูนย์ให้บริการโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ กทม. เนื่องจากจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อ จึงมีมติไม่ให้เปิดศูนย์บริการและร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ยังมีมติให้ร้านค้าทุกร้านเปิดทำการตั้งแต่เวลา 24.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวยืนยันว่า กทม.จะไม่ประกาศเคอร์ฟิว เพราะเป็นอำนาจของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่จะดำเนินการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งในต่างจังหวัดที่ประกาศออกมาไม่ได้เป็นการเคอร์ฟิว แต่เป็นการขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่ออกจากบ้านหรือออกจากบ้านน้อยที่สุด

'อัศวิน'ลงนามประกาศปิดเพิ่มเติม

ต่อมา พล.ต.อ.อัศวิน ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ดังนี้ 1.ให้ยกเลิกข้อ 1 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 2.ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน ได้แก่ 2.1 ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในดูหา รถเข็น และแผงลอย ให้เปิดตั้งแต่เวลา 05.01-24.00 น. และให้เฉพาะร้านจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม ยกเว้นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสนามบิน และร้านอาหารในโรงพยาบาลสามารถจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ 2.2 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 05.00 น. 2.3 ปิดสวนสาธารณะทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน

แนะนำค่าธรรมเนียมผ่านบัตร

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.กำหนดที่นั่งเว้นระยะห่าง จนครั้งติดขอความร่วมมือประชาชนชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถชำระค่าโดยสารได้ทุกประเภททั้งรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ และบัตรมีจำหน่ายบนรถโดยสาร ขสมก. ทุกคัน

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนประชาชนชำระค่าโดยสาร ขสมก. ด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ เพียงใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless ของตนเอง และเพื่อชำระเงินที่เครื่อง EDC ที่ธนาคารได้ติดตั้งไว้ในรถ ขสมก.ทุกคัน สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. พนักงานเก็บค่าโดยสารสามารถตรวจสอบและยืนยันการทำรายการชำระเงินรวมถึงการแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัตรโดยสารผ่านเครื่อง EDC ที่ประจำตัวของพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันที ธนาคาร

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

จัดไปรษณีย์ ฟรีค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท สำหรับบัตรโดยสาร ขสมก.ทุกประเภท พร้อมจำหน่ายบัตรโดยสารทุกต้น เริ่ม 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เต็มเงินในบัตรได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง แอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือโมบาย แบงกิ้ง ของธนาคารก็ได้ ตู้ ATM ของทุกธนาคารที่รองรับ และตู้บุญเติมยกเว้น ตู้บุญเติมที่หน้า 7-11

อก.ซื้อ'หน้ากาก-ชุด'เพิ่มด่วน

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อก.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 5/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วน 660 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อย่างละ 400,000 ชิ้น/ชุด จากจีนเป็นการเร่งด่วน เพื่อใช้ในทางการแพทย์ เนื่องจากการผลิตในประเทศไทยไม่พอ จะขนส่งทางเครื่องบิน 150,000 ชิ้น/ชุด ภายในสัปดาห์นี้ และขนส่งทางเรือเพิ่มอีก 250,000 ชิ้น/ชุด ในอีก 2-3 สัปดาห์หน้า

ก.อุตุฯแจกหน้ากากฟ้า8เม.ย.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการแจกหน้ากากฟ้าฟรีให้กับประชาชน 10 ล้านชิ้น ว่ากระทรวงจะเริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก 1 ล้านชิ้น ให้กับประชาชนโดยบริษัท ไพรซีเนี่ย ไทย จำกัด จะเริ่มจัดส่งวันที่ 8 เมษายนนี้ คาดว่าจะถึงแต่ละครัวเรือนภายในวันที่ 11 เมษายน จะจัดส่งทุกๆ 15 วัน ครั้งละ 2.5 ล้านชิ้น จัดส่งจะส่งตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กว่า 3,050,000 ครัวเรือน หรือจะมีการแจกหน้ากากผ้ารวมกว่า 5,600,000 ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น ครัวเรือนที่จะรับหน้ากากเป็นลำดับแรก จะเริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 ส่งจนครบ 50 เขตของกรุงเทพฯ ได้รับครบถ้วนภายในเดือนเมษายนนี้ ที่เหลือ 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดประมาณ 2.5 ล้านชิ้น และพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น นครบุรี สุทรพราการ และภาคใต้ อาทิ นราธิวาส และภูเก็ต เป็นต้น รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง อาทิ ไปรษณีย์ไทยนำไปใช้ 40,000 ชิ้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จำนวน 20,000 ชิ้น สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ 300,000 ชิ้น โรงพยาบาล 18 แห่ง 180,000 ชิ้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ เอ็มอาร์ที จำนวน 5,000 ชิ้น เป็นต้น หากประสงค์กลับผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.หน้ากากไทย.คอม ของธนาคารกรุงไทยได้

'อนุทิน'สั่งสอบสวนชุดทดสอบ

กรณีมีกระแสข่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดทดสอบหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า กรณีนี้ให้ไปตามคณะกรรมการ 5 คน และจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้อง เพราะอยากทราบความจริง จึงได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ เนื่องจากมีความเสียหาย เพราะมีการกล่าวหาว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของปฏิบัติงานใน สธ. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จแล้วจะต้องมีการส่งผลสรุปมา ขณะนี้จะต้องรอการดำเนินงานตามกฎหมาย

“มีการกล่าวหาว่า นักการเมืองเข้ามากดดันเราให้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและคณะกรรมการให้ไปดูรายชื่อของคณะกรรมการแต่ละคน แล้วไปดูว่ามีใครก้าวกัดหรือไม่ แต่ความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีเรื่องเหม็นฉาวได้ในกระทรวงสาธารณสุขในยุคนี้เป็นอันขาด ในเวลาไม่มีใครสามารถไปคิดอย่างอื่นได้นอกจากช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากโควิด-19” นายอนุทินกล่าว

อย.สั่งเก็บ24เจลล้างมือ

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอางและต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย.จึงได้เพิกถอนใบรับจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือดังกล่าวตามคำสั่งสำนักงานคณะ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

กรมการอาหารและยาที่ 153/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

“ประชาชนทั่วไปหรือผู้ชาย หากต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ข้างต้นให้ส่งคืนผู้ที่ท่านซื้อมา หรือหากจะขายให้ชายคืนกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ที่ถูกเพิกถอนหรือผิดกฎหมายได้ที่ <https://s.oryor.com/864dd4>” รองเลขาธิการ อัย.กล่าว

‘บิ๊กแดง’ชี้เข้มงวดสอบสวนโรค

ที่กองบัญชาการกองทัพ (บก.ทบ.) รายงานข่าวเปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ภายหลังจากทหารหญิง กรมสารบรรณทหารติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ข้อมูลการสอบสวนโรคไม่ครบถ้วน โดยระบุว่า การสอบสวนโรคต้องเข้มงวด หากไม่พูดความจริงก็จะไม่จบ แพลตส่วนกลางทั้งหมด หน่วยทหารที่อยู่ใกล้ให้ตั้งจุดตรวจเวลา 20.30 น. หลังจากเวลา 21.00 น. บุคคลผ่านเข้า-ออก ให้รายงานผลการปฏิบัติส่งให้กรมกำลังพลทหารบก การนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน พล.อ.อภิรัชต์ ขอให้มีการปฏิบัติในหน่วยของตนเองอย่างเข้มงวดด้วย กองทัพภาคที่ 4 ให้ปิดด่านเข้า-ออกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และขอให้หน่วยเพิ่มความระมัดระวัง ยังมีเส้นทางผ่านเข้า-ออกทางธรรมชาติอีกหลายช่องทาง

ทำเนียบฯเจอโควิดรายที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข มาปฏิบัติหน้าที่ยังศูนย์อำนวยความสะดวกการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล ตรวจพบติดโควิด-19 จนนำมาสู่มาตรการเข้มข้นของทำเนียบรัฐบาลในการตรวจสอบบุคคลผ่านเข้าออก เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ระบาดในทำเนียบรัฐบาลและ ศบค.

ล่าสุด พบเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ประสานงานกับศูนย์อำนวยความสะดวกการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล มีอาการไอ ไข้ต่ำๆ และอ่อนเพลีย จึงทำการกักตัวเอง พร้อมเดินทางไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่ รพ.รามธิบดี วันที่ 31 มี.ค. ผลติดโรคโควิด-19 ในระยะเริ่มต้น เป็นรายที่ 2 ที่พบติดเชื้อและเข้าทำเนียบรัฐบาล

สำหรับตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษรายนี้ ทำหน้าที่ประสานงานใน ศบค. ทำเนียบ

รัฐบาล ได้เข้าปฏิบัติงานช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2563 มีการประชุมคลุกคลีกับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขและติดเชื่อก่อนหน้านี้

เบื้องต้นนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้กลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ทำการกักตัวเอง เพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

ดีเอสไอให้บชข.ติดต่อได้

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รักษาการราชแทนอธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงกรณีพนักงานสอบสวน 1 ราย ของสำนักเลขานุการกรมป่วยติดเชื้อโควิด-19 ว่าขณะนี้เร่งตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยคาดว่าจะต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ ให้ทำงานจากบ้านพักประมาณ 100 คน ยืนยันว่าการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของราชการ เพราะเจ้าหน้าที่ยังสามารถปฏิบัติงานจากบ้านพักได้ กรณีจำเป็นต้องทำงานด้านเอกสารจะมีรถยนต์ของทางราชการออกไปรับ-ส่งเอกสาร โดยวางระบบป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว ประชาชนทั่วไปยังคงเดินทางมาติดต่อราชการกับดีเอสไอได้ตามปกติ ได้บริหารจัดการสลับทีมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ให้มาทำงานในสำนักงานเพียงครั้งทีมหรือไม่เกิน 2 ใน 3

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยังออกมาตรการลดการทำงานภายในสถานที่ราชการลง โดยให้มีผู้เดินทางมาปฏิบัติงานเพียงวันละ 20% ส่วนที่เหลือให้ทำงานจากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ โดยประชาชนยังคงสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ตามปกติเช่นกัน

ซีพีแฉสูญเสียชีวิต ‘พากพุม’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ออกแถลงการณ์ว่า บริษัทรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายพากพุม วัลลิสิต ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาของบริษัท นายพากพุม วัลลิสิต เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในด้านการเงินและพาณิชย์ทั้ง และยังสร้างคุณูปการทั้งในด้านการศึกษาและภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและสังคม